

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. อากาศแปรปรวนลำไยหดวบ หยวนอ่อนค่าส่งออกชะลอตัว	ประชาชาติธุรกิจ
๒. สถานการณ์การผลิตลำไย ปี ๒๕๕๘	เดลินิวส์
๓. 'สมคิด'สั่งจัดทัพกู้เศรษฐกิจ มอบนโยบายพาณิชย์ ๔ ด้าน ดันเอกชนแม่ทัพบุกส่งออก	เดลินิวส์
๔. "พาณิชย์"รับสภาพดันราคาปาล์มไม่ได้ กล่อมชาวสวนยอมขายต่ำกว่าโลละ ๔.๒๐ บาท	ผู้จัดการรายวัน
๕. 'ปาล์ม-ยาง'ราคาร่วงหนักสต็อกล้นของรัฐจ่ายเงินตรง	ประชาชาติธุรกิจ
๖. พาณิชย์ลดยแพชาวสวนปาล์มลัมราคาปรับขึ้น ๔.๒๐ บาทต่อกก.	กรุงเทพธุรกิจ
๗. ชาวสวนกุมขมับราคาปาล์มดิ่งพาณิชย์หวั่นรับซื้อสูงบิดตลาด	คม ชัด ลึก
๘. จ่อลดราคาซื้อปาล์มส่งออกฮวบกระทบ	มติชน
๙. แผนดันราคาปาล์มยังเคว้งคลังเรียกคืนเงิน อคส. ๘๒๓ ล.	ฐานเศรษฐกิจ
๑๐. แดกไบ่อ่อน: คนคุณภาพ	แนวหน้า
๑๑. ครม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง หลังปิดกรีดยางเดือน พ.ค. ๕๘	ไทยโพสต์
๑๒. ชงช่วย เอสเอ็มอี - คำชายแดน กกร. เสนอ'สมคิด' ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน รับวิกฤติจากภายนอก	กรุงเทพธุรกิจ
๑๓. ไทยขอเลื่อนแจงไอยูยู ๗ วัน - ตั้งทูต'วีรชัย'หัวหน้าทีม	กรุงเทพธุรกิจ
๑๔. ดินดำน้ำดี: สร้างงาน สร้างอาชีพแก้ภัยแล้ง ๕ ล้านไร่	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2558

นายเลอศักดิ์ วัชรระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มการผลิตลำไยปี 2558 (ข้อมูล ณ 23 สิงหาคม 2558) พบว่าภาพรวมทั้งประเทศเนื้อที่ยืนต้น ประมาณ 1,095,555 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 1,062,051 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1 ซึ่งสัดส่วนเนื้อที่ให้ผลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และตาก มากถึงร้อยละ 78 หรือ 833,070 ไร่

โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่ให้ผลมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 298,013 ไร่ หรือร้อยละ 36 รองลงมาคือ จังหวัดลำพูน 270,580 ไร่ หรือร้อยละ 32 และจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ตาก และแพร่ ตามลำดับ ส่วนปริมาณผลผลิตลำไยรวมทั้งประเทศ 865,789 ตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ตกลงประมาณ 129,319 ตัน หรือร้อยละ 13



ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ซึ่งเป็นลำไยในฤดูกาลผลิตของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ราคาลำไยสดช่อเกรด AA เดือนกรกฎาคม 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 34.04 บาท/กก. เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าราคาสูงกว่าถึงร้อยละ 30 ส่วนราคาลำไยร่วง ณ ไร่นาที่เกษตรกรขายได้ปีนี้ ราคาเป็นที่น่าสนใจของเกษตรกรมากเมื่อเทียบกับราคาของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2558

โดยราคาเกรด AA อยู่ที่ประมาณ

34.00 บาท/กก. เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2557 ราคา 15.63 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณของเดอบในพื้นที่ที่มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่าไร่ ยังสามารถรองรับผลผลิตได้ไม่จำกัด ประกอบกับคุณภาพของลำไยสดช่อตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกมาในพื้นที่คุณภาพเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผิวไม่สวย แต่ลำไยร่วงจะไม่เน้นคุณภาพความสวยงามของผล จะเน้นขนาดของผล อีกทั้งปริมาณของผลผลิตก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก.

# อากาศแปรปรวนลำไยหดวบ หยวนอ่อนค่าส่งออกชะลอตัว

ศศก.ระบุปี'58 ผลผลิตลำไยทั้งประเทศ  
รวมกว่า 8.65 แสนตัน ลดลง 13%  
เหตุอากาศปีนี้แปรปรวนลำไยออกดอก  
น้อย ต้นราคาที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น  
เผยการลดค่าเงินหยวนส่งผลให้การ  
ส่งออกชะลอตัว

นายเลิศศักดิ์ รัตตะกุลไพบูลย์ เลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิด  
เผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต  
ลำไยปี 2558 พบว่า ภาพรวมทั้งประเทศ  
มีพื้นที่ปลูก 1,095,555 ไร่ เนื้อที่ให้ผล  
1,062,051 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ  
1 พื้นที่ที่ให้ผลผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่  
8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน  
เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และ  
ตาก มากถึงร้อยละ 78 หรือ 833,070 ไร่  
ส่วนปริมาณผลผลิตลำไยรวมทั้งประเทศ  
865,789 ตัน เทียบกับปี 2557 ลดลง  
ประมาณ 129,319 ตัน หรือร้อยละ 13

จากการประชุมร่วมกันของคณะทำงาน  
สำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือพบ  
ว่า 8 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณผลผลิต  
541,643 ตัน เทียบกับปี 2557 ลดลง  
ร้อยละ 20 โดยเป็นลำไยในฤดู 341,859  
ตัน หรือร้อยละ 63 ของผลผลิตลำไย  
8 จังหวัด และหากเปรียบเทียบลำไยใน  
ฤดูกับปี 2557 พบว่า ลดลงถึงร้อยละ  
36 ด้านลำไยนอกฤดู 8 จังหวัดภาคเหนือ  
มีผลผลิต 199,784 ตัน หรือร้อยละ 37  
เมื่อเทียบกับปี 2557 พบว่าปริมาณผลผลิต  
มากขึ้นถึงร้อยละ 40 ทั้งนี้ ผลผลิตเฉลี่ย  
ต่อไร่ของลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดูปี 2558  
อยู่ที่ 650 กก./ไร่ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ  
20 ซึ่งอยู่ที่ 817 กก./ไร่

สำหรับสาเหตุที่ปริมาณผลผลิตลำไย  
ปีนี้ลดลง เนื่องจากการลดลงของผลผลิต  
ลำไยในฤดู เพราะอากาศแปรปรวนหนาว  
เย็นสลับร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะหนักไป  
ทางร้อนมีฝนตกชุกช่วงต้นปี ทำให้ลำไย  
ออกดอกน้อยกว่าปีที่แล้ว และมีช่อดอก  
ที่สั้น ประกอบกับในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว

มีพายุฤดูร้อน ลูกเห็บ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ  
ต่อผลผลิตลำไย รวมทั้งภาครัฐมีนโยบาย  
ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ที่มี  
ศักยภาพมากขึ้น โดยผลผลิตในฤดูเริ่ม  
ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนไป  
จนถึงเดือนกันยายน 2558 และจะออกมาก  
ในเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 20 และ  
เดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 35

ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า ขณะนี้  
เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทุกจังหวัด  
โดยเฉพาะจังหวัดตากและแพร่ได้เก็บเกี่ยว  
ผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลผลิตออกสู่ตลาด  
มาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน-23 สิงหาคม  
2558 ประมาณ 283,791 ตัน คิดเป็นร้อย  
ละ 83 ซึ่งขนาดของผลผลิตในปีนี้เป็นพวง  
เกรด AA ประมาณร้อยละ 20 เกรด A  
ร้อยละ 50 เกรด B ร้อยละ 28 และเกรด  
C ร้อยละ 2

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา  
(ลำไยในฤดู) ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ  
ราคาลำไยสดช่อเกรด AA เดือนกรกฎาคม  
2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 34.04 บาท/กก. เมื่อเทียบ  
กับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าราคา  
สูงกว่าถึงร้อยละ 30 ส่วนราคาลำไยร่วง  
ณ ไร่นาที่เกษตรกรขายได้ปีนี้ ราคาเป็น  
ที่น่าพอใจของเกษตรกรมากเมื่อเทียบกับ  
ราคาของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการ  
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลาย  
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมจนถึง  
สิงหาคม โดยราคาเกรด AA อยู่ที่ประมาณ  
34.00 บาท/กก.เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน  
สิงหาคม 2557 ราคา 15.63 บาท/กก.  
เนื่องจากปริมาณของเตาอบในพื้นที่ที่มีอยู่  
ประมาณ 2 หมื่นกว่าเตา ยังสามารถรองรับ  
ผลผลิตได้ไม่จำกัด กอปรกับคุณภาพของ  
ลำไยสดช่อตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกมาในพื้นที่  
คุณภาพเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  
เนื่องจากผิวไม่สวย แต่ลำไยร่วงจะไม่เน้น  
คุณภาพ ความสวยงามของผล จะเน้น  
ขนาดของผล อีกทั้งปริมาณของผลผลิต  
ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก

# 'สมคิด'สั่งจัดทัพกู้เศรษฐกิจ

- มอบนโยบายพาณิชย์4ด้าน
- ดันเอกชนแม่ทัพบุกส่งออก

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง กฎหมายเด็ดขาดเข้าไปแก้ปัญหา  
มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ สภา ขณะเดียวกัน ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำตลาดกลาง  
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สินค้า และตลาดชุมชน เพื่อกระจายไปยังท้องถิ่นให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อ  
ว่า ได้มอบหมายนโยบาย 4 ด้าน ให้กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ให้เป็นกลไกบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหา  
นำไปปฏิบัติ เพื่อรองรับกับนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาล ที่จะดูแล สินค้าราคาแพง แต่ยืนยันว่าจะไม่ใช่เป็นการเข้าไปแข่งขันกับร้านค้าของ  
เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ดูแลราคาสินค้า, เอกชนที่มีอยู่เดิม เพียงแต่จะเป็นการจัดหาสินค้าที่จำเป็น หรือช่วย  
รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร, ร่วมกันขับเคลื่อนภาคส่งออกและ กระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพบางรายการ เพื่อให้ลงไป  
การหามาตรการเสริมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะช่วยทำให้สินค้ามีต้นทุนที่ลดลง  
สำหรับการดูแลราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชน ส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตร เช่น สินค้าข้าว ปาล์ม น้ำมัน  
เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรระบุว่า มีเสียงบ่นจากประชาชนว่า ราคา และยางพารา เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่คิดธรรมชาติ โดย  
อาหารยังแพง ส่วนทางกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่ปรับลดลงไปมาก ต้องตั้งทีมลงไปตรวจสอบพื้นที่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะราคายางพาราที่  
โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ จัดทีม หรือใช้เครือข่ายของพาณิชย์จังหวัด ขณะนี้พบว่า ตกต่ำมาก ตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ดังนั้นกระทรวง  
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า หากพบว่าจวดยโอกาสให้ใช้ พาณิชย์ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ในการทดลอง

“เรื่องราคาสินค้าเกษตรนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องเพิ่มราคาที่เป็นภาระบิดเบือนกลไกตลาด แต่ต้องมีการบริหารจัดการไม่ให้ผิดธรรมชาติ ให้เกษตรกรอยู่ได้กับราคานี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไปจัดทำอยู่”

สำหรับการส่งออกนั้น กระทรวงพาณิชย์ต้องจัดทำใหม่ โดยลำดับความสำคัญของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใหม่ ใช้วิธีเจาะตลาดในเชิงลึก พร้อม

ทั้งเข้าไปสร้างเครือข่าย หรือเสริมบุคลากรเพิ่ม เพราะบางประเทศเป็นตลาดใหญ่ แต่กลับมีทูตพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลไม่กี่คน เน้นตลาดอาเซียน, จีน, อิหร่าน, ปากีสถาน และรัสเซีย ให้มากขึ้น เป็นต้น

“เรื่องการส่งออกนั้น คนที่เป็นแม่ทัพนำหน้าต้องเป็นภาคเอกชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวเสริม ที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เอกชนเข้าไปบุกตลาดง่ายขึ้น ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญ จึงได้ให้ภาคเอกชนไปจัดทำกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมาพบนายกฯ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าของไทยถดถอย ดังนั้นมีอะไร

ที่รัฐบาลช่วยได้ จะนำไปหารือกับนายกฯ โดยตรง ต่อไปหากตัวเลขส่งออกดีดล้น ก็ต้องไปถามเอกชนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หากมีปัญหาอุปสรรคและไม่แก้ ค่อยมาถามกระทรวงพาณิชย์ว่าเกิดจากสาเหตุใด”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างการค้าของไทย ไม่ได้มีแค่ภาคการค้าสินค้าอย่างเดียว แต่ยังมีภาคการค้า บริการ ที่ถือว่ามีความก้าวหน้าและเติบโตเร็ว อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม กัดตาคาร ภาพยนตร์ สถานพยาบาล ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นอนาคตของไทย ขณะที่ภาคการค้าสินค้าเริ่มจะถดถอย เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ดังนั้นจึงต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันและส่งเสริมการค้าในภาคบริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ทำธุรกิจการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ มากขึ้น เพราะการค้าในยุคต่อไป คงไม่ใช่เน้นแค่การยกทัพไปโรดโชว์ในต่างประเทศแล้ว

รัฐบาลต้องการสร้างการเติบโตจากภายในประเทศ ซึ่งอดีตที่ผ่านมา จะเน้นการให้ความสำคัญกับการส่งออก แต่จะเห็นว่าปัจจุบันเริ่มเกิดความไม่สมดุล ดังนั้นรัฐบาลต้องพัฒนาประเทศที่เน้นความสมดุลทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กันโดยในประเทศกระทรวงพาณิชย์ ต้องสร้างกระบวนการการค้าภายในประเทศให้เกิดความคึกคัก และเข้มแข็งได้อีก 5-10 ปีข้างหน้า ไม่เฉพาะเน้นแต่การค้า การส่งออกเท่านั้น ในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ต้องให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับเอกชนเข้าไปส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในท้องถิ่น หาดตลาดด้วย.



## คนคุณภาพ

เรียกว่าแหกโผกันมาเลยทีเดียวนะ สำหรับ “ว่าที่” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ซึ่งถูก “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รว.เกษตรและสหกรณ์ ดากข้ามหัวมาจากเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมานั่งเก้าอี้สำคัญแทนที่ “ชวลิต ชูขจร” ที่ถูกเตะโค้งไปนั่งตบยุงในตำแหน่งผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แม้ว่าจะมีภาพความสัมพันธ์กับ “ฝ่ายการเมือง” อยู่บ้าง เนื่องจากก่อนหน้าที่ว่าที่ปลัดฯธีรภัทร เคยเป็นที่งานให้กับ “ไอ้ก้านยาว” ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็น รว.เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ร่วมเงาของพรรคไทยรักไทย ซึ่งพอต่อมาคุณประพัฒน์ มีอันต้องโยกไปนั่งเก้าอี้ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “คนแรก” ในปี 2545 ว่าที่ปลัดฯธีรภัทรก็ยังคงตามไปเป็นคณะทำงานให้ในเก้าอี้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ทส.ในขณะนั้น

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณธีรภัทร เป็นข้าราชการที่มีฝีมือ ลายมือที่ติดคนหนึ่ง และก่อนข้างได้รับการยอมรับจากข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งกรมป่าไม้ มากอยู่พอสมควร เพราะได้ชื่อว่า เป็นคนที่มี “ข้อมูล” แน่นมากคนหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ในเมืองไทย

สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้สร้างผลงานทั้งเรื่องการจัดการและเฝ้าระวัง “นกอพยพ” เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่มากับสัตว์ปีกอย่างไข้หวัดนก รวมถึงการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูง

การปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และก้างช้าง ซึ่งการยอมรับถึงผลงานดังกล่าว ก็ไม่ใช่เพียงในกลุ่มข้าราชการเท่านั้น แต่ในกลุ่มนักพัฒนาเอกชนก็ให้ความยอมรับในตัวและผลงานของคุณธีรภัทรด้วย ซึ่งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2548 และ รางวัลนกอพยพอนุรักษ์ธรรมชาติ “สิรินาคะเสถียร” ปี 2554 น่าจะเป็นเครื่องรับประกันได้อย่างดี

ขณะที่ผลงานด้านการบริหารจัดการที่สำคัญ ก็อย่างเช่น การผลักดันให้มีการเพิ่มเงินเดือนและการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ การผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผลงานเหล่านี้คุณธีรภัทรได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งที่สำคัญที่ทำงานอยู่ทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาตลอด

กระทั่งผมเองก็เคยแอบลุ้นอยู่ในใจให้แกได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพราะถือว่าเป็นข้าราชการ “น้ำดี” คนหนึ่งทีเดียว แต่ก็เหมือนโชคไม่เข้าข้าง เพราะแต่งตั้งโยกย้ายทีไร คุณธีรภัทร ก็ยังถูกวางตัวให้มาอยู่ในตำแหน่งรองอธิบดีอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งหลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ คุณธีรภัทร จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” ที่แกเคยเป็น “ลูกหม้อ” เก่ามาก่อน ซึ่งคุณธีรภัทรก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะสามารถทำงานสนองนโยบายต่างๆ ของฝ่ายนโยบายได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะมาตรการ “ทวงคืนผืนป่า” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้

ดังนั้นการโดดข้ามหัวมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯของคุณธีรภัทรครั้งนี้ ก็น่าจับตาละครับว่า แกจะใช้ฝีมือลายมือ “ผ่าตัด” ปัญหาต่างๆ ที่สุ่มอยู่ภายในกระทรวงเกษตรฯได้มากน้อยขนาดไหน

แต่บรรทัดนี้ขอแสดงความยินดี และเอาใจช่วยไว้ก่อนก็แล้วกันครับ

มะลิลา

# ทุ่มหมื่นล.ฟื้นคลองจั่น

## ขอรื้อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ คาดอีก26ปีจ่ายหนี้ครบ100%

**โพสต์ทูเดย์** เปิดแผนฟื้นฟูคลองจั่น เตรียมกู้เงินรัฐ 1 หมื่นล้านพร้อมจ่ายหนี้ 100% ใน 26 ปี

นายประกิจ ฟิลิ่งกาสา ประธานกรรมการบริหารแผนฟื้นฟูคลองจั่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูคลองจั่น ว่า จะทำหนังสือขอให้รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ โดยอาจให้ธนาคารของรัฐเป็นผู้ปล่อยกู้และรัฐบาลสนับสนุนหรือชดเชยดอกเบี้ยให้

“ปัจจัยสำคัญของแผนฟื้นฟูที่จะสำเร็จได้ รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาทให้ ซึ่งหากรัฐบาลไม่สนับสนุนการฟื้นฟู ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และในที่สุดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะต้องล้มละลาย” นายประกิจ กล่าว

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่จะนำมาฟื้นฟูโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.ขอให้รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 2.การเร่งดำเนินการติดตามทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ยกยอกเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทนำไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆ โดยคาดว่าจะในช่วง 8 ปีแรกน่าจะมีการติดตามทรัพย์สินคืนมาได้ประมาณ 4,800-5,000

ล้านบาท และ 3.การขายสินทรัพย์อื่นๆ ประมาณ 1,000 ล้านบาท

สำหรับแผนฟื้นฟูโครงการฯ จะยึดหลักการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายเท่าเทียมกัน ทั้งเจ้าหนี้สหกรณ์และเจ้าหนีรายย่อย กำหนดจะชำระเงินต้น 100% และขอลดดอกเบี้ยทั้งหมด (แอร์คัต) ซึ่งจะทยอยจ่ายหนี้คืนทั้งหมดภายใน 26 ปี โดยในช่วง 5 ปีแรก จะจ่ายหนี้สัดส่วน 34% และอีก 10 ปีต่อมาจะจ่ายหนี้ 54% ส่วนในปีที่ 17-26 จะจ่ายหนี้คืนให้ทั้งหมด

นายประกิจ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 7 ก.ย.นี้จะเป็นวันครบกำหนดที่จะต้องยื่นเสนอแผนฟื้นฟูโครงการฯ ให้กับกรมบังคับคดี เพื่อนำส่งแผนให้เจ้าหนี้ 1.8 หมื่นรายพิจารณา หลังจากนั้นกรมบังคับคดีจะเรียกประชุมเจ้าหนี้ประมาณกลางเดือน ธ.ค. เพื่อประชุมและลงมติในแผนฟื้นฟูฯ หลังจากนั้นจะนำเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา ซึ่งคาดว่าหากศาลอนุมัติก็จะสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ ได้ประมาณต้นปี 2559

## เกษตรกรจัดแพ็กเกจ อุ่มชวานาแล้งหนัก

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไปจนถึงฤดูกาลผลิตปี 2559 เนื่องจากปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนสำคัญไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

“ปีหน้าจะลำบากกว่านี้” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวสำหรับแนวทางรับมือปัญหาดังกล่าว พล.อ.ฉัตรชัย ได้สั่งการกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ไปร่วมกันวางมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกและแผนการใช้น้ำ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เรื่องปริมาณน้ำต้นทุนให้เกษตรกรทราบ จะได้บอกกันล่วงหน้า 3-6 เดือน เพื่อวางแผนการผลิต

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องงดทำนาปรัง จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือออกมา

แบบครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่อง โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

นอกจากการรับมือภัยแล้งแล้ว ปี 2559 ยังเป็นปีที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้การลดต้นทุนการเกษตร เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน โดยตั้งเป้าลดต้นทุนให้ได้มากกว่า 40%

“การลดต้นทุนทำได้หลายทาง ทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เช่น ข้าวจาก 400 กก./ไร่ เป็น 800-1,000 กก./ไร่ โดยรัฐหนุนเรื่องของการพัฒนาดิน ปุ๋ย และแหล่งน้ำ การปรับระบบการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาดที่จะมารองรับผลผลิตการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการทำเกษตรพื้นที่แปลงใหญ่ว่าแต่ละพื้นที่เหมาะกับการทำการเกษตรด้านใด” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว



## กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58

กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง ตั้งราคาประกัน กิโลกรัมละ 60 บาท วางเงื่อนไขให้เฉพาะรายย่อย ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่ คาดมีอยู่ 8 แสนราย หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58 ระบุผลผลิตยางปีนี้ลดเหลือ 4.1 ล้านตันเหตุน้ำตกต่ำ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ผลผลิตยางพาราของไทยในปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.3 ล้านตัน เป็นผลมาจากราคายางที่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกรไม่กรีดยาง ขณะที่แรงงานรับจ้างกรีดยางหนีเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้ม ทำให้ปริมาณยางในตลาดกลางหายไปวันละประมาณ 10-15%

ส่วนแผนการโค่นยางเก่า เพื่อปลูกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ 4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลง แต่ราคายางในประเทศยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค คาดภายใน 3-5 ปีราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์ RRIT251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

## กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" พร้อมกันทั่วประเทศโดยนำสินค้า อุบิโภคบริโภค ที่มีคุณภาพและราคาถูก มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปวางเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 15 ล้านบาท

นายโอภาส กลั่นมุกข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการหาแนวทาง ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพปรับเพิ่มสูงขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งเห็นว่า สินค้าของกลุ่มสหกรณ์ ที่มีเครือข่ายกว่า 8,200 สหกรณ์ทั่วประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด 102 แห่งและศูนย์กระจายสินค้าระดับภาค 25 ศูนย์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีราคาถูก อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง หรือ สินค้าจากบริษัทอื่นๆที่เข้าร่วมงานนำมาลดราคาและจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม Social Business ในการให้สหกรณ์ปันผลกำไรคืนสู่สังคมให้มากขึ้น

นายโอภาส กล่าวต่อไปว่า โครงการ "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" จะมีขึ้นใน 72 จังหวัด ในระหว่าง วันที่ 20 สิงหาคม ไปจนถึง 20 กันยายน 2558 ซึ่งแต่ละจังหวัดมีกำหนดจัดงานจังหวัดละ 4 วัน ซึ่งสินค้าของกลุ่มสหกรณ์ที่นำมาจำหน่ายนั้น จะลดราคาถูกกว่าท้องตลาด 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ คาดว่า จะมียอดจำหน่ายแต่ละจังหวัดประมาณจังหวัดละ 1 ล้านบาท โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ หลีกสี่ ซึ่งจะนำเอาสินค้าและของดีจาก ทั้ง 77 จังหวัด จำนวนกว่า 400 บูธ มาจำหน่าย พร้อมทั้งมีกิจกรรมฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำกลับไปประกอบธุรกิจเพื่อหารายได้เสริม อีกทางหนึ่ง คาดว่าจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วย ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนได้รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

# กกร.เสนอ'สมคิด'ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน รับวิกฤติจากภายนอก

# ชงช่วยเอสเอ็มอี-ค้าชายแดน

"บัณฑิต"หนุนมาตรการ  
กระตุ้น ชี้แก้ตรงจุด  
เดือนระวังใช้เงินผิดประเภท

## ข้อเสนอ กกร.แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น-กลาง

### มาตรการระยะสั้น

#### เพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอี

- ลดอัตราภาษีเงินได้ให้เอสเอ็มอีเพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ดังนี้ (1) ลดอัตราภาษีเงินได้ (2) สนับสนุนให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน (3) การฝึกอบรมจัดทำบัญชี

#### ผลักดันการค้าชายแดน

- กำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนที่ 2 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปี 2560) จากปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนที่ 1.4 ล้านล้านบาท
- ย้ายบทบาทหน้าที่ของพาณิชย์จังหวัด เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนเข้าสู่ตลาดเป้าหมายและครอบคลุมการค้าข้ามแดนให้ถึงมือหลักของประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า / SME Outlet ในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ

#### ส่งเสริมการส่งออกและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

- เร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
- เสนอให้ตั้ง "ทีมเศรษฐกิจ" ของจังหวัด โดยมีผู้แทนภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)เพื่อดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เนื่องจากจุดแข็งของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน และยังสามารถประสานงานกับส่วนกลางได้อย่างใกล้ชิด

#### สร้างกำลังซื้อภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร

- เร่งรัดการระบายสต็อกข้าว อย่างน้อย 50% เพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

### มาตรการระยะกลาง (6-12 เดือน)

- การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
- การปรับวิธีการสรรหาผู้แทนการค้าไทย โดยให้กกร. ร่วมในการจัดสรรหา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาการค้า โดยจับตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนโครงการ Product Champion เพื่อยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และจ้างคณะที่ปรึกษาด้านการผลิต
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภาครัฐ โดยการสร้างกลไกในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเน้นเรื่อง Ease of Doing Business / การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ โดย กกร. ยินดีจะไปร่วมหารือเพื่อการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการทำงานที่สำคัญ ต่อเนื่องจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกภาครัฐ ที่ได้ออกมาแล้ว

กลุ่มเกษตรกร ด้วยการเร่งรัดการระบายสต็อกข้าว

มาตรการระยะกลาง ระยะ 6-12 เดือน มี 4 มาตรการ คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเกษตรกร ด้านการผลิตและการตลาด สนับสนุนโครงการ Product Champion หลังจากนั้น กกร. จะมาหารือรายละเอียดว่าควรเสนอผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ก่อนเสนอต่อรัฐบาล "กรณีที่มีหลายฝ่ายมองว่ามาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด เป็นการดำเนินนโยบายลักษณะประชานิยม อยากให้ทุกฝ่ายมองการณ์นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติที่เม็ดเงิน ก่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคเป็นห่วงโซ่ได้หรือไม่ หากเน้นเฉพาะกระตุ้นการบริโภคด้านเดียว จะเข้าข่ายเป็นประชานิยมมากกว่า แต่หากลงทุนชุมชนเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว ไม่ใช่นโยบายประชานิยม ค่ามาตรการจะเห็นผลใน 3 เดือน" **ชี้ยาแรงอัดฉีดตรงกลุ่มเป้าหมาย**

กกร.เสนอ 8 มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มุ่งช่วยเอสเอ็มอี-การค้าชายแดน-สร้างความเข้มแข็งชุมชน มั่นใจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นผลใน 3 เดือน ด้าน"บัณฑิต"เตือนระวังใช้เงินผิดประเภท แม้แก้ปัญหาตรงจุด ขณะ"สมคิด"สั่งพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ-สินค้าเกษตร พร้อมจัดทัพทูตพาณิชย์ใหม่ หวังดันส่งออก

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

เตรียมเสนอมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อรัฐบาล โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นระยะสั้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ข้อเสนอของกกร.สอดคล้องกับมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้ 3 ระยะ คือ ระยะแรก มาตรการกระตุ้น 1.36 แสนล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว ระยะที่สอง รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในอีก 2 สัปดาห์ และระยะที่สาม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกกร. กล่าวว่าที่ประชุมมีมติเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง รวมทั้งสิ้น 8 มาตรการ

ในระยะสั้น ระยะ 1-6 เดือนประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ การเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การผลักดันการค้าชายแดนโดยกำหนดเป้าหมายการค้าชายแดน

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

### : ชงช่วย

ที่ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 การส่งเสริมการส่งออกและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะ



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 กันยายน 2558

ปีที่: 28

ฉบับที่: 9842

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col.Inch: 131.46 Ad Value: 190,617

PRValue (x3): 571,851

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงช่วยเหลือเอ็มอี-ค้าชายแดน กคร.เสนอ'สมคิด'ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน รับวิกฤติจากภายนอก

ด้านนายบัณฑิต ล้ำชา ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย กล่าวสนับสนุนมาตรการกระตุ้นระยะสั้น โดยเฉพาะเงินกองทุนหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นยาแรงที่สุด และอัดฉีดถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องมีเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถใช้จ่ายต่อไป ทำให้การค้าขายในระบบเศรษฐกิจขยายเร็ว ระหว่างที่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง

มาตรการที่ออกมา จะได้ผลดีต้องไม่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รัฐบาลต้องกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้ที่สูงขึ้น เพราะเป็นเงินที่รัฐบาลรับภาระ แทนประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ได้

“มาตรการดำเนินมาตรการทาง แม้อัตราเป็นยาแรงที่สุด เป็นยาที่ฉีด ลงไปถึงผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล ที่ไม่มีกำลังซื้อและมีภาระหนี้สินหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่ใช้เงินผิดประเภท ต้องดูแลให้นำไปใช้ให้ถูกทาง”

## ห่วงศก.ทรุดตันเอ็นพีแอลเพิ่ม

สำหรับธนาคารพาณิชย์ ก็ยังปล่อยสินเชื่ออยู่ แต่ส่วนของผู้มีรายได้น้อยต้องอาศัยธนาคารรัฐเป็นหลัก เพราะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า แต่ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกกระดับ และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ส่วนเอ็นพีแอลของธนาคาร ก็ปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจไม่น่ากังวล ส่วนฐานะเงินสำรองที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจว่าจะต่ำลงไปอีกหรือไม่ หากต่ำลงไปอีก เอ็นพีแอลจะเพิ่มขึ้น ธนาคารก็ตั้งสำรองเพิ่ม แต่มีเงินสำรองที่กินไว้ในระดับหนึ่ง ต้องรอประเมินผลอีกครั้งไตรมาสสุดท้ายของปี

“แต่มั่นใจว่าแบงก์ชาติเข้ามาดูแลสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ และช่วยเหลือเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประคองให้ปรับตัวได้ ปัจจุบันเอ็นพีแอลของธนาคารอยู่ที่ 2.39% และคาดสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 2.7-2.8%”

ส่วนการขยายตัวของสินเชื่อปีนี้อัตราการขยายตัวที่มีเสถียรภาพ เป็นการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสภาพคล่องในระบบช่วงรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวปี 2559

“เศรษฐกิจไทยยังแผ่ว แต่แผ่วอย่างมีเสถียรภาพด้วยมาตรการกระตุ้น ช่วยประคองแค่รอกระแสเศรษฐกิจ และเวลาฟื้นในปีหน้า”

## จีผู้ประกอบการอภปรดหนุนส่งออก

นายบัณฑิต ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการส่งออก เมื่อการส่งออกไม่เดินหน้า ก็

ต้องไปกระตุ้นตัวขับเคลื่อนอื่นๆ แต่ที่สุดแล้ว การส่งออกยังเป็นตัวหลักที่ต้องพึ่งพา และเพื่อช่วยกระตุ้นส่งออก ผู้ประกอบการต้องเพิ่มความสามารถผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อหมุนส่งออกให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ในจังหวะที่ค่าเงินบาทไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

## หวังเงินฟื้นวิกฤติจุดคู่ค้าไปต่อ

นายบัณฑิต กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจจีนที่กำลังประสบปัญหา จีนกำลังสู้ศึกหนักอยู่ และกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจตัวเอง หากจีนแก้ได้ จะทำให้อีกหลายประเทศที่พึ่งพาเงินจีนหน้าไปต่อได้

สำหรับลูกค้าของธนาคารในจีน นายบัณฑิต ยอมรับว่า ได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะเจอเศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ไม่ได้มีผลกระทบหนัก ธนาคารมีหน้าที่หาช่องทางต่างๆ เพื่อดูแลลูกค้า

## “สมคิด”สั่งพาณิชย์เร่งแก้ค่าครองชีพ

วานนี้ (2 ก.ย.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหาการค้าสินค้าและค่าครองชีพ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายสมคิด กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ต้องดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน เพราะมีเสียงบ่นว่าราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารยังแพงอยู่ แม้อัตราเงินบาทปรับลดลงไปมาก โดยขอให้จัดทีม หรือใช้เครือข่ายของพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า หากฉวยโอกาสให้ไขกฎหมายเด็ดขาด

ทั้งนี้ ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำตลาดกลางสินค้าและตลาดชุมชน กระจายไปท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อเป็นกลไกบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่เผชิญกับปัญหาสินค้าราคาแพง แต่จะไม่เข้าไปแข่งขันกับร้านค้าของเอกชนที่มี แต่จะจัดหาหรือช่วยกระจายสินค้าที่เป็นต่อการครองชีพบางรายการไปในภูมิภาคมากขึ้น

## จีแก้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายสมคิด กล่าวว่า เรื่องสำคัญเร่งด่วนคือของกระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ผิดธรรมชาติ โดยจะต้องมีการตั้งทีมลงไปตรวจสอบพื้นที่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะราคายางพาราที่ขณะนี้พบว่ามีการตกต่ำมาก เพราะราคาน้ำมันดิบที่ลดลงไป ซึ่งจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการหาตลาด และนายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาแก้ปัญหาาร่วมกัน ส่วนข้าวและปาล์มจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้

“เรื่องราคาสินค้าเกษตร ไม่ได้หมายความว่าต้องเพิ่มราคาเป็นเท่าไร แต่ต้องมี การบริการจัดการไม่ให้ผิดธรรมชาติ ให้เกษตรกรอยู่ได้กับราคานี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไป จัดทำอยู่” นายสมคิด กล่าว

## จัดทัพทูตพาณิชย์ใหม่บุกตลาด

นายสมคิด กล่าวว่าในเรื่องการส่งออก กำลังเผชิญกับภาวะตลาดโลกไม่ดี ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใหม่ และใช้วิธีเจาะลึกเข้าไปสร้างเครือข่ายและพัฒนาตลาดที่กำหนดไว้แล้ว เพราะบางประเทศเป็นตลาดใหญ่ แต่กลับมีทูตพาณิชย์ดูแลเพียงคนเดียว จึงต้องจัดทัพใหม่และเสริมบุคลากรเข้าไป เช่น อาเซียน ที่มองตลาดพม่า และลาว จะขยายตัวได้อีก ก็ต้องเพิ่มคนเข้าไปดูแล ไม่ใช่ให้รับผิดชอบเพียง 1-2 คน หรือตลาดจีน และญี่ปุ่น ที่มีความสำคัญกับไทย ก็ต้องจัดคนเข้าไปเพิ่ม

รวมถึงต้องเพิ่มการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพให้มากขึ้น และต้องทำงานประสานกับกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากงานทางด้านการศึกษา

“เรื่องการส่งออกนั้น คนที่เป็นแม่ทัพคือภาคเอกชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นดั่งเสริมที่จะแก้ไขปัญหาลูกอุปสรรคให้เอกชนเข้าไปบุกตลาดง่ายขึ้น ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญจึงได้ให้ภาคเอกชนไปจัดทัพกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมาพบนายกฯ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าของไทยถดถอย ดังนั้นมีอะไรที่รัฐบาลช่วยได้ ก็จะไปปรึกษาหารือกับนายกฯ

ต่อไปหากตัวเลขส่งออกติดลบก็ต้องไปถามเอกชนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หากมีปัญหาลูกอุปสรรคและไม่แก้ถึงค่อยมาถามกระทรวงพาณิชย์ว่าเกิดจากสาเหตุใด” นายสมคิด กล่าว

## เร่งสร้างความเข้มแข็งการค้าในประเทศ

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาลต้องการสร้าง การเติบโตจากภายในประเทศ ซึ่งอดีตที่ผ่านมา จะเน้นการให้ความสำคัญกับการส่งออก แต่จะเห็นว่าปัจจุบันเริ่มเกิดความไม่สมดุล ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องเน้นความสมดุลทั้งใน และต่างประเทศควบคู่กัน

ดังนั้นจะต้องสร้างกระบวนการการค้าภายในประเทศให้เกิดความคึกคักและเข้มแข็งได้ไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า ไม่เฉพาะเน้นแต่การค้าการส่งออกเท่านั้น

“เปรียบได้กับว่าชาวเราแข็งแรง แต่ ขาซ้ายเป็นโปลิโอ คือท้องถิ่นไม่แข็งแรง การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา เช่น กองทุนหมู่บ้าน จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถ

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 กันยายน 2558

ปีที่: 28

ฉบับที่: 9842

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col.Inch: 131.46 Ad Value: 190,617

PRValue (x3): 571,851

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงช่วยเอสเอ็มอี-ค้าชายแดน กคร.เสนอ'สมคิด'ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน รับวิกฤติจากภายนอก

บริหารจัดการผลิตแปรรูปสินค้าชุมชน จัดหาตลาด และการพัฒนาระยะยาว ไม่ใช่การแจกเงินฟรีบริโภคแล้วก็หมดไป" นายสมคิด กล่าว ส่วนมาตรการตามข้อสั่งการไหนที่ทำได้ก่อนก็ให้ทำทันที เช่น การลดราคาสินค้า การจดทะเบียนการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน แต่ภายใน 3 เดือน คาดว่ามาตรการทั้งหมดจะต้องเร่งทำออกมาได้ครบถ้วน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดีใจทย และจัดประชุมเวิร์คช็อปร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อแปลงออกมาเป็นภาคปฏิบัติ โดยเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลภายใน 3 เดือน

## พาณิชย์ลอยแพชาวสวนปาล์ม ล้มราคารับซื้อ4.20บาทต่อกก.

“พาณิชย์”รับสภาพไม่สามารถซื้อปาล์มสดราคา 4.20 บาท ให้เกษตรกรไปหาราคาใหม่ ก่อนหรืออีกครึ่ง 7 ก.ย.นี้ หลังราคาตลาดโลกร่วงขณะที่สต็อกบวมเดือนส.ค.สิ้น 4.5 แสนตัน

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 8/2558 ว่า ให้เกษตรกรไปพิจารณาราคารับซื้อผลปาล์มดิบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาดโลกในปัจจุบัน ก่อนมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งวันที่ 7 ก.ย.นี้ เนื่องจากราคาตลาดโลก (มาเลเซีย) ตกต่ำโดยราคาอยู่ที่ กก.ละ 2.80 บาท เมื่อสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบจะมีราคาเฉลี่ยเพียง กก.ละ 15 บาท เท่านั้น

ขณะที่ราคาตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้องค์การคลังสินค้า(อคลัง)รับซื้อปาล์มดิบ ปริมาณ 1 แสนตัน จากโรงงานน้ำมันปาล์มในราคาไม่ต่ำกว่า 26.20 บาท หรือ คิดเป็นราคาผลปาล์มดิบที่ กก.ละ 4.20 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 3.38 บาท (รวมค่าขนส่ง)

“ตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย กก.ละ

15-16 บาท ถ้าเราซื้อในราคา กก.ละ 26.20 บาท ก็จะเป็นการบิดเบือนจากตลาดมากจนเกินไป จึงให้เกษตรกรไปคิดว่าควรจะมีราคารับซื้อเท่าใด เหมาะสม แล้วมาคุยกันใหม่วันจันทร์ที่ 7 ก.ย.นี้ แต่ก็อย่ารับปากว่า ยื่นราคาเท่าไรแล้วจะเอาตามนั้น เพราะต้องพิจารณาให้รอบด้าน เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้กนป.พิจารณาอีก” นางอภิรตี กล่าว

ส่วนปัญหาการรับรองเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันนับจากวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา

นางอภิรตีกล่าวถึงสต็อกน้ำมันปาล์มปัจจุบันมีอยู่ถึง 4.5 แสนตัน (ณ วันที่ 26-28 ส.ค.) ว่า สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากไม่สามารถส่งออกได้ เพราะราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการใช้น้ำมันปาล์มให้มากขึ้น เช่น การประสานกระทรวงพลังงานในการนำไปใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (8-10 มิ.ย.) ปริมาณคงเหลือ 3.8 แสนตัน ครั้งที่ 2 (8-10 ก.ค.) ปริมาณคงเหลือ 4.4 แสนตัน และครั้งล่าสุด 4.5 แสนตัน

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 3 กันยายน 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5066

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 15.77

Ad Value: 34,694

PRValue (x3): 104,082

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รุกตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 12 ล้านไร่

## รุกตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 12 ล้านไร่

● นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. กำลังตรวจสอบสภาพการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด โดยครอบคลุมพื้นที่ ส.ป.ก. จัดให้เกษตรกรไปแล้วประมาณ 35 ล้านไร่ คิดเป็นจำนวนเกษตรกรประมาณ 2.7 ล้านราย โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งหมดในช่วง 3 ปี (2558-2560) โดยแบ่งการตรวจสอบปีละประมาณ 12 ล้านไร่ ผลการรายงานการดำเนินการตรวจสอบแล้วประมาณร้อยละ 80 ของแผนการดำเนินงานในปี 2558 พบว่าในภาพรวมของทั้งประเทศมีการเปลี่ยนสิทธิการถือครองในที่ดินหรือการเปลี่ยนมือไปแล้ว ประมาณร้อยละ 2 ในเบื้องต้นพบว่าค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนมือขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด

จากผลการตรวจสอบในขณะนี้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนมือไปแล้วประมาณร้อยละ 2 โดยรวมคิดเป็นจำนวนเกษตรกรประมาณ 16,000 ราย ในจำนวนนี้เป็น การเปลี่ยนมือระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองประมาณร้อยละ 80 หรือประมาณ 12,800 ราย ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 หรืออีกประมาณ 3,200 ราย เป็นการเปลี่ยนมือไปสู่บุคคลอื่นที่มีใช้เกษตรกร สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจแยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นนายทุนหรือบุคคลทั่วไปมาซื้อที่ดินในเขต ส.ป.ก. นั้น ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป สำหรับกลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่เป็นการซื้อขายที่ดินในเขต ส.ป.ก. ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง หากแก้ปัญหาด้วยการฟ้องคดีเพื่อยึดที่ดินทั้งหมดกลับมาเป็นของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป

## ชาวสวนกุ่มขมิ้นราคาปาล์มดีพึ่งพาณิชย์หันรับซื้อสูงบิดตลาด

● ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกดีถดถู ราคาผลปาล์มดิบลดเหลือ กก.ละ 2.80 บาท พาณิชย์ดีกลับเกษตรกรพิจารณา ราคารับซื้อเหมาะสมใหม่ หวันมติเดิมซื้อ ที่ กก.ละ 4.20 บาท บิดเบือนกลไกตลาด นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ว่าได้ให้เกษตรกรไปพิจารณาราคารับซื้อผลปาล์มดิบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับราคาตลาดโลกในปัจจุบัน ก่อนมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง วันที่ 7 กันยายนนี้ เนื่องจากราคาตลาดโลกตกต่ำ ราคาอยู่ที่ กก.กรัมละ 2.80 บาท เมื่อสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบจะมีราคาเฉลี่ยเพียง กก.ละ 15 บาทเท่านั้น ขณะที่ราคาตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) รับซื้อปาล์มดิบ ปริมาณ

1 แสนตัน จากโรงงานน้ำมันปาล์ม ในราคาไม่ต่ำกว่า 26.20 บาท หรือคิดเป็นราคาผลปาล์มดิบที่ กก.ละ 4.20 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 3.38 บาท

“ตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย กก.ละ 15-16 บาท ถ้าเราซื้อในราคา กก.ละ 26.20 บาท ก็จะเป็นการบิดเบือนจากตลาดมากจนเกินไป จึงให้เกษตรกรไปคิดว่าควรจะมีราคารับซื้อเท่าใดจึงเหมาะสม แล้วมาคุยกันใหม่วันจันทร์หน้า แต่ก็ไม่รับประกันว่าย่นราคาเท่าไรแล้วจะเอาตามนั้น เพราะต้องพิจารณาให้รอบด้าน เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้ กนป. พิจารณาอีกครั้ง” นางอภิรดี กล่าว

สำหรับสต็อกน้ำมันปาล์มซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง 4.5 แสนตัน สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากไม่สามารถส่งออกได้ เพราะราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการใช้น้ำมันปาล์มให้มากขึ้น



## จ่อลดราคาซื้อปาล์ม ส่งออกชวบกระทบ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดว่า ได้หารือตัวแทนเกษตรกร โรงสกัด และโรงกลั่น ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มโลกที่มีราคาลดลงและไม่สามารถส่งออกได้ตามปริมาณปกติ 1.5 แสนตัน ทำให้ราคาปาล์มในประเทศลดลง อ้างอิงราคาน้ำมันมาเลเซีย กิโลกรัม (กก.) ละ 22 บาท แต่ปัจจุบันเหลือ 15 บาท ทอนเป็นราคาผลปาล์มแค่ 2.80 บาท/กก. จึงขอให้กลุ่มเกษตรกรไปหารือกำหนดราคาซื้อใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิมอนุมัติรับซื้อน้ำมันปาล์มส่วนเกินตลาด 1 แสนตัน ราคา 26.20 บาท ทอนเป็นราคาปาล์ม 4.20 บาท/กก. โดยจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ 7 กันยายนนี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติพิจารณาว่าจะปรับราคาหรือไม่ เท่าไร

นางอภิรดีกล่าวว่า นอกจากนี้จะผลักดันสหกรณ์ชุมชนของสุราษฎร์ธานีนำร่องเป็นโครงการตัวอย่างในการบริหารจัดการปาล์มทั้งระบบ ตั้งแต่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ปาล์มควบคุมสต็อก และกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับตลาด รวมถึงสร้างอำนาจต่อรองให้ชุมชน ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้สิทธิเข้าโครงการรับซื้อน้ำมันที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันนับจาก 1 กันยายนนี้

■ ปล่อยคาราวานข้าวสารบรรจุถุงผู้มีรายได้น้อยผ่านขบวนการสหกรณ์

# เปิดตัว 'ข้าวโครงการเพื่อชุมชน'

เกษตรฯ จับมือพาณิชย์ เปิดตัว "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ผู้มีรายได้น้อย ผ่าน 124 สหกรณ์กระจายทั่วประเทศ 600 ตัน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี หวังลดภาระครองชีพคนไทย

นายพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ร่วมเปิดตัวโครงการและปล่อยขบวนรถยนต์จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาด 20% โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า โครงการนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงดังกล่าว โดยนำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล จำนวน 20,000 ตัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มาใช้ในการดำเนินการ

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการนั้น ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย คัดเลือกโรงสีที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ ซึ่งเบื้องต้นมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการข้าวเพื่อชุมชน 124 แห่ง ใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ ส่ง

ผ่านข้าวบรรจุถุงภายใต้ชื่อ "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างทั่วถึงจำนวน 600 ตัน หรือ 300,000 ถุง บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20% เพื่อเป็นการช่วยลดภาระครองชีพของคนไทยในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง ได้แก่ ข้าวเจ้า 5% ขยายในราคาถุงละ 30 บาท จำนวน 250,000 ถุง และข้าวเหนียว 10% ขยายราคาถุงละ 50 บาท จำนวน 50,000 ถุง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้ว่างงาน ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา องค์กรสาธารณกุศล สมาชิกสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำต่ำกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้จะต้องซื้อไปเพื่อการบริโภคเท่านั้น และจำกัดซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5 ถุงหรือ 10 กก. โดยจะมีการจดบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนและชนิดข้าวที่ซื้อ และมูลค่ารวมของสินค้า

ด้าน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ที่เป็นจุดจำหน่ายทั้ง 124 แห่ง ใน 58 จังหวัด รวมถึงสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำความเข้าใจกับสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยจะมีการติดป้ายหน้าร้านแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าร้านนี้ จำหน่ายข้าวโครงการเพื่อชุมชน ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าไปหาซื้อข้าวถุงภายใต้โครงการนี้ได้ โดยได้มีการเริ่มกระจายข้าวถุงไปยังพื้นที่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 และคาดว่าสหกรณ์จะจำหน่ายหมดภายใน 2 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับความสนใจ ก็จะมีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายโครงการเพิ่มเติมต่อไป

## เร่งแก้ปัญหาทุกรุกที่ดินรัฐรอบคอบ

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. กำลังตรวจสอบสภาพการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด โดยครอบคลุมพื้นที่ ส.ป.ก. จัดให้เกษตรกรไปแล้วประมาณ 35 ล้านไร่ คิดเป็นจำนวนเกษตรกรประมาณ 2.7 ล้านราย โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งหมดในช่วง 3 ปี (2558-2560) โดยแบ่งการตรวจสอบปีละประมาณ 12 ล้านไร่ ผลการรายงานการดำเนินการตรวจสอบไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ของแผนการดำเนินงานในปี 58 พบว่าในภาพรวมของทั้งประเทศมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองในที่ดินหรือการเปลี่ยนมือไปแล้ว ประมาณร้อยละ 2 ในเบื้องต้น พบว่าค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนมือขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ดังนั้นจังหวัดที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ำ จึงมีผลการรายงานว่ามีการเปลี่ยนมือน้อยไม่ถึง

ร้อยละ 1 ได้แก่ จ.อุทัยธานี, ต.รัง, สุโขทัย, กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ ในขณะที่จังหวัดที่มีศักยภาพสูง พบมีการเปลี่ยนมือในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ จ.ลพบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ชัยภูมิ และกาญจนบุรี

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจต้องแยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นนายทุนหรือบุคคลทั่วไปมาซื้อที่ดินในเขต ส.ป.ก. ต้องดำเนินการคดีไปตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป สำหรับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นการซื้อขายที่ดินในเขต ส.ป.ก. ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง หากแก้ปัญหาด้วยการฟ้องคดีเพื่อยึดที่ดินทั้งหมดกลับมาเป็นของรัฐ เกษตรกรที่เป็นผู้ซื้อและทำกินในที่ดินนั้นจะกลายเป็นเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเช่นกัน ซึ่งจะเป็นปัญหาให้กับสังคมที่ต้องตามแก้ไขกันต่อไป จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป

## แผนต้นราคาปาล์มยังคึกคัก คลังเรียกคืนเงินอคส.823ล.

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ารับรองสิทธิผู้ปลูกปาล์ม ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในส่งมาให้ เพื่อเข้าร่วมโครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อก 1 แสนตัน พบมีหลักฐานถูกต้อง 3.5 พันราย ด้านกรมบัญชีกลาง เตรียมเรียกเงินกลับคืนคลังกว่า 823 ล้านบาท หลังอคส.ยันไม่ได้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ “จินตนา” บิ๊ก อคส.ยันโครงการเดินหน้าต่อ แจงขาดทุนเกินกว่า 900 ล้านบาทจากราคापาล์มโลกดิ่ง

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการตรวจรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2558 ปริมาณ 1 แสนตัน วงเงิน 2.95 พันล้านบาท ล่าสุดทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบรับรองพื้นที่ของเกษตรกร ครั้งที่ 1 แล้ว (17 ส.ค.58) จำนวน 6 พันรายเศษ เพื่อให้ตรวจสอบรับรองพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ปลูกจริงตามที่แจ้งไม่เกิน 70 ไร่

ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร พบรายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน มีตรงกันกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5.28 พันราย ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง จำนวน 3.56 พันรายรวม 7 พันแปลงเศษ จึงได้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและ

น้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ตามที่ตั้งแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร มีเกษตรกรผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 3.24 พันราย รวม 6.32 พันแปลง

ขณะที่นางจิราภรณ์ ด้านไทยวัฒนา นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ในฐานะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กล่าวในที่ประชุม (24 ส.ค.58) ว่า ล่าสุดโครงการดังกล่าวทางองค์การคลังสินค้า(อคส.) ได้เบิกเงิน คชก.ไปแล้ว จำนวน 823.4 ล้านบาท โดยมีแผนจะดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เมื่อราคาผลปาล์ม (อัตราน้ำมัน 17%) ที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าหรือมีแนวโน้มต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท ปริมาณในการรับซื้อเบื้องต้นตามแผน 3 เดือนระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 (ดูตารางประกอบ) จำนวน 3 หมื่นตันทาง อคส.ได้ทำหนังสือมาว่ายังไม่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่ได้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 2.5 พันตันจากโรงงานสกัดในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีทางโรงสกัดไม่สามารถนำเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนมาแสดง จึงทำให้ อคส.ไม่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวนดังกล่าว ทางกรมบัญชีกลางจะทำหนังสือถึงผู้บริหาร อคส.ให้นำเงินส่งคืนคลังต่อไป

สอดคล้องกับนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(คชก.) ว่า จะเชิญนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการ อคส.มาชี้แจงในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งหากไม่มาเป็นรอบที่ 2 จะส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานให้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คชก. ต่อไป

ด้านนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวถึงกรณีกรมบัญชีกลางจะเรียกเงินคืน ก็พร้อมคืนเพราะวันนี้ (1 ก.ย. 58) ยังไม่ได้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเลย ยอมรับว่าไม่ทราบขั้นตอนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรที่ขายให้กับโรงสกัดรับซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 4.20 บาท เปรอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2558 จะเบี้ยวสัญญาไม่ได้ อคส.จะต้องรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดตามสัญญาในราคา 26.20 บาท/กิโลกรัม แต่ ณ วันนี้อัตราน้ำมันปาล์มดิบโลก อ้างอิงตลาดมาเลเซียอยู่ที่ กิโลกรัมละ 17 บาท เป็นไปตามราคาน้ำมันและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา จะทำให้รัฐแบกภาระขาดทุนส่วนต่างราคาถึง 9.20 บาท/กิโลกรัมหรือกว่า 900 ล้านบาท จากปริมาณที่จะรับซื้อ 1 แสนตัน

อนึ่ง คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจาก คชก. ระบุมี 7 โครงการเร่งด่วนที่จะตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล อาทิ โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อกของ อคส. ปี 2558, โครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษตกต่ำ ปี 2554/2555, โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2554 และโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 โครงการเก่า เป็นต้น

# ชงแผน'ฉัตรชัย'รับภัยแล้งปี59

## ขอรวมมืองดทำนาปรังปี 3 / เตรียม 9.2 หมื่นล.เพิ่มแหล่งน้ำ

กรมชลฯชง "ฉัตรชัย" แผนจัดสรรน้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา รับมือภัยแล้งปี 58/59 กรมอุตุนฯ คาดฝนหมดกลาง ต.ค.นี้ ชี้สถานการณ์น้ำ ยังน่าห่วง เบื้องต้นเตรียมขอความร่วมมือเกษตรกร 22 จังหวัด งดทำนาปรังเป็นปีที่ 3 พร้อมชวนชาวนาที่ปลูกข้าวไปแล้วเว้นวรรคการใช้น้ำ เพื่อให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ทำนาเลยกว่า 2.21 ล้านไร่ได้มีโอกาสบ้าง ขณะเปิดแผนปี 59 ใช้งบลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำ 9.27 หมื่นล้าน เพิ่มพื้นที่ชลประทานตามโรดแมป 10 ปี

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2558/2559 กลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จะเหลือน้ำปริมาณรวม 3.97 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นน้ำอุปโภคบริโภค 1.10 พันล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1.4 พันล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการเกษตร 477 ล้านลูกบาศก์เมตร และสำรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาบบนิเวศช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จำเป็นที่จะต้องงดปลูกข้าวนาปรังในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดเป็นปีที่ 3

"สำหรับปีนี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์แล้วว่า ฝนจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ดังนั้นเหลือเวลาประมาณ 45 วันที่ทางกรมชลประทานจะต้องสำรองน้ำไว้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปลูกข้าวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 จำนวน 3.44 ล้านไร่ กลุ่มที่ 2 ปลูกข้าว ตั้งแต่ 10 มิถุนายน- 21 สิงหาคม 2558 และกลุ่มที่ 3 ยังไม่มีการปลูกข้าว จำนวน 2.21 ล้านไร่ ขอให้ 2 กลุ่มแรกเว้นช่วงทำนาให้เหลือน้ำ ให้

กลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่มีการปลูกข้าวทำนาเลย เพราะน้ำมีจำกัด และจำเป็นที่จะต้องสำรองน้ำไว้เพื่อฝนทิ้งช่วงใน 2 เดือนข้างหน้าเช่นปีนี้"

ดร.ทองเปลวกล่าวว่ ทุกวันพุธ ช่วงเช้าจากนี้ไปจะมีการประชุมงานบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยทางกรมชลฯจะนำเรื่องแผนจัดสรรน้ำในฤดูแล้งเสนอต่อที่ประชุมวันพุธที่ 2 กันยายนนี้ นอกจากนี้แล้วทางกรมได้เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำ 4 เขื่อนหลักใหญ่ โดยใช้หลักวิชาการเข้ามาคำนวณถึงปริมาณน้ำขั้นต่ำ ว่าเหลือปริมาณน้ำเท่าไรจะไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ แล้วจะประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยเฉพาะเกษตรกรจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าว่าปริมาณน้ำของกรมชลฯเหลือเท่านี้เสี่ยงปลูกข้าวนาปรังหรือไม่

"สำหรับผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.34 แสนไร่ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 83 แห่ง ลดพื้นที่ความเสียหาย 9.1 แสนไร่ ล่าสุดมีการเบิกจ่ายงบไปแล้ว 2.83 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 80.25% ส่วนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)โดยใช้งบกลาง (งบลงทุน) จำนวน 5.45 พันล้าน



• ดร.ทองเปลว กองจันทร์

บาท คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4.09 หมื่นไร่ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน 667.8 ล้านบาท คิดเป็น 29.60% และ 2. งบลงทุน (เงินกู้) จำนวน 2.38 หมื่นล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 6 แสนไร่ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน 812.4 ล้านบาท คิดเป็น 4.79%"

สำหรับแผนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำปีงบประมาณ 2559 (งบลงทุน) 3.89 หมื่นล้านบาทจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ 3 แสนไร่เศษ และจะขอประมาณ ปี 2559 เพิ่มเติมจำนวน 5.38 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 9.72 แสนไร่ รวมพื้นที่ 1.28 ล้านไร่ ส่วนในปี 2560 คาดว่าจะขอใช้งบประมาณลงทุน 9.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 8.68 แสนไร่ ปี 2561 จะขอประมาณ 1.02 แสนล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1.08 ล้านไร่ และปี 2562 จะขอประมาณ 1.02 แสนล้านบาท จะเพิ่มพื้นที่ 7.86 แสนไร่ จะเป็นตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลทำแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน 10 ปี (2558-2569)

# หอการค้าร้อง'สมคิด'แก้ประมงป่วน หวั่นศก.ชะงักขอหยุดจับปลาในแต่ละเดือนกันเอง

ประธานหอการค้าแม่กลองยื่นหนังสือ "สมคิด" ร้องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขอให้ชาวประมงกำหนดวันหยุดออกหาปลากันเอง เพื่อไม่ให้ชาวประมง-อุตสาหกรรมต่อเนื่องเดือดร้อน และเศรษฐกิจหยุดชะงัก เดิรมร้อ "บิกฉัตร" รว.เกษตรฯคนใหม่ ขอรัฐผ่อนปรนพบกันครึ่งทาง

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามและรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ได้ยื่นหนังสือถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อขอหารือถึงความเดือดร้อนของชาวประมง ลูกเรือประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งแปปลา ผู้ค้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ นับล้านคนใน 22 จังหวัดติดชายทะเล จากปัญหาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ออกคำสั่งให้เรืออวนล้อมหยุดออกจับปลาในฝั่งอ่าวไทย วันที่ 1-2-3 วันที่ 11-12 วันที่ 21-22-23 ของทุกเดือน และหยุดออกจับปลาในฝั่งอันดามันวันที่ 1-2-3 และวันที่ 11-12 ของทุกเดือน ขณะที่เรืออวนลากให้หยุดจับปลาในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันทุกวันที่ 1-2-3 และวันที่ 11-12 ของทุกเดือน

ทางตัวแทนชาวประมงได้คัดค้าน โดยขอเป็นผู้กำหนดวันหยุดจับปลากันเอง เนื่องจากมีสมุดที่เรือประมงพกติดเรือสามารถลงบันทึกการเข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก 28 จุด (PIPO) ได้อยู่แล้ว แต่ไม่เป็นผล สาเหตุที่คัดค้านเพราะหากทำตามคำสั่ง ศปมผ. ออกเรือในวันที่ 4 ของทุกเดือนไปจับปลาแล้วต้องรีบกลับเข้าฝั่งภายใน 7 วัน เพราะต้องหยุดจับในวันที่ 12-13 ของทุกเดือน ทำให้จับปลาได้ไม่คุ้มค่า เมื่อนำเรือเข้าจอดพร้อมกัน



**ลดเวลาทำประมง** - ภาพของเรือประมงจำนวนมาก จะเข้ามาจอดทำเทียบเรือพร้อมกันอย่างแออัด เริ่มวันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ ศปมผ. ออกคำสั่งให้หยุดออกหาปลาตามเวลาที่กำหนด นัยว่าเพื่อให้ลูกเรือประมงได้พักผ่อน

ก็ต้องขายปลาจำนวนมากพร้อมกัน ทำให้ราคาปลาที่ชาวประมงขายได้ในราคาต่ำกว่าปกติ ขณะเดียวกันแปปลา ผู้ค้าปลาและอุตสาหกรรมแปรูปต่อเนื่อง ก็จะชะงักในการทำธุรกิจ เพราะไม่มีปลาในช่วงที่เรือประมงทุกลำต้องออกหาปลา

"เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะทำให้เศรษฐกิจชะงัก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 22 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เดือดร้อน ไม่ควรนำกฎหมายมาบังคับโดยที่ชาวประมงไม่เต็มใจกันในเรื่องที่ต้องการผ่อนปรนหรือพบกันครึ่งทางได้ ซึ่งจะช่วยปลุกเศรษฐกิจประเทศที่กำลังย่ำแย่ทุกทางได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ชาวประมงจะขอหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ในฐานะที่ดูแลกรมประมง ที่รับผิดชอบเรื่อง

การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ก่อน หลังจากนั้นจึงจะขอหารือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจต่อไป" ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามกล่าว

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น หลังจากทาง ศปมผ. ได้มีการกำหนดเขตการทำประมง และวันหยุดการทำประมงขึ้น โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร, นาวาโทพิศาลหาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) สมุทรสาคร, นายอรุณชัย พุทธเจริญ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงเรืออวนลากคู่สมุทรสงคราม พร้อม

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 กันยายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4763

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 76.75

Ad Value: 103,612.50

PRValue (x3): 310,837.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทหารคารอง'สมคิด'แก้ประมงป่วน หวั่นศก.ชะงักขอหยุดจับปลาในแต่ละเดือนกันเอง

สมาชิกของสมาคมและผู้ประกอบการเรือประมงประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมดังกล่าว

โดยการประชุมของสมาคมการประมงสมุทรสาครในครั้งนี้ต่างไม่เห็นด้วยต่อมติล่าสุดของ ศปมพ.ดังกล่าว เนื่องจากการทดลองหยุดทำการประมง จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อย่างหนักต่อวิถีชีวิตชาวประมง เช่น เรือไม่มีที่จอด ขวางการจราจรทางน้ำ การออกเรือต้องรอพิจารณาสั่งการ สินค้าอาหารทะเลราคาไม่แน่นอน และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวผู้ประกอบการยากในการบริหารเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายของแรงงานประมง อาจถึงขั้นเรือประมงประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งมีการเสนอความคิดเห็นให้พื้นที่ทำการประมงนั้นห่างจากฝั่ง 3 ไมล์ทะเลเท่านั้น และในการหยุด 8 วันนั้น ควรมีมาตรการเหมือนกันทั้ง 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้เสนอความเห็น ขอยุติ 5 วันเหมือนทางฝั่งอันดามัน โดยอาจจะหยุดในวันขึ้น 12-15 ค่ำ หรืออาจจะขอกำหนดวันหยุดเอง โดยจะแจ้งวันที่หยุดเป็นครั้งคราวไป

สุดท้ายในที่ประชุมของทางสมาคมการประมงฯ ได้มีมติร่วมกัน เพื่อนำเสนอไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับเรืออวนล้อมนั้นมีข้อเสนออยู่ 2 ประเด็น คือ หยุดทำการประมง 7 วันในช่วงเดือนหงาย แต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้ตามที่ร้องขอ ก็ขอยุติทำการประมง 8 วัน แต่เปลี่ยนเป็นเรือประมงเลือกวันหยุดเอง ในส่วนของอวนลากทุกประเภทนั้นให้หยุดทำการประมงต่อเนื่องกัน 5 วัน แทนการหยุดตามวันที่ ศปมพ.กำหนด ซึ่งมีมติในที่ประชุมจะทำหนังสือเสนอต่อศูนย์ PIPO เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป

# 'ปาล์ม-ยาง'ราคาร่วงหนัก สต็อกล้นขอรัฐจ่ายเงินตรง

ทีมเศรษฐกิจ "สมคิด" เจอปัญหาใหญ่ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศทั้งข้าว-มัน-ยาง-ปาล์มร่วงระนาว จากปัจจัยทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ ตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบลดลง สต็อกภายในประเทศพุ่งสุดท้ายเกษตรกรอ่วม รายได้หดกว่า -15.6% เร่รัฐบาลออกมาช่วยเหลืออัดเงินจ่ายตรงเข้าระบบให้ถึงมือชาวไร่ชาวนาทันที

## ปาล์ม-ยาง

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทีมเศรษฐกิจ ชุดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่ว่าจะเป็ ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และมันสำปะหลัง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรในต่างจังหวัดลดลง จนเป็นที่มาให้รัฐบาลต้องคิดแพ็กเกจการใส่เงินลงไปให้ตัวเกษตรกรอย่างน้อยก็ต้องให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศทั้งระบบ

### ข้าวทั้งปีขึ้นพื้นที่ 8,000 บาท/ตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ผลผลิตข้าวปี 2558/2559 ทางภาคเอกชนประเมินว่า จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557/2558 คือระหว่าง 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของฤดูนาปี รัฐบาลควรกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือถึงเกษตรกรด้วยวิธีการ "ชดเชย" รายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง เช่น หากตั้งราคาให้เกษตรกรควรขายได้ตันละ 15,000 บาท แต่ช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมา

มากอาจจะขายได้ตันละ 13,000-14,000 บาท รัฐบาลก็ช่วยเหลือชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้ 1,000-2,000 บาท

ยกตัวอย่าง ผลิตรวมได้ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก จะใช้เงินวงประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้โดยตรง เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบรากหญ้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด ส่วนวิธีการที่ดำเนินการในฤดูกาลที่ผ่านมา เช่น โครงการลดต้นทุนการผลิตหรือชดเชยดอกเบี้ยนั้น ในทางปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไรนัก

"การส่งออกข้าว 7 เดือนแรก มีปริมาณ 5.1 ล้านตัน หรือลดลง 7.6% ผมยอมรับว่าเป้าหมาย 9.5-10 ล้านตัน ยังเป็นไปได้ยาก เพราะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและมีการแข่งขันราคาอย่างรุนแรง เช่น เวียดนามลดราคาข้าวขาวเหลือตันละ 335 เหรียญสหรัฐ แต่ไทยเสนอราคาขาย 365 เหรียญ แต่ที่ยังแข่งขันได้เพราะค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี พอ ๆ กับเวียดนามที่อ่อนค่าเงินต้องมา 2 ครั้งรวม 4-5% ซึ่งผมหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอ่อนลงไปถึง 36-37 บาท ส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจะว่ากระทบก็กระทบ แต่ถึงอย่างไรรัฐก็ต้องระบายเพียงแต่อย่าให้ราคาต่างกันมาก อย่างในปีนี้ระบายข้าวได้ 4 ล้านตัน ถือว่าเก่งแล้วราคาข้าวเก่า กก.ละ 10 บาท ข้าวใหม่ กก.ละ 11.80-11.90 บาท ต่างกัน กก.ละ 1-2 บาท ดีกว่าปีก่อนที่ราคาต่างกัน 8 บาทโดยข้าวเก่า กก.ละ 10 บาท ข้าวใหม่ กก.ละ 18 บาท"

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรมีชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเพื่อจูงใจให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางชะลอการขาย และมาตรการจูงใจให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการข้าวถูกซื้อเก็บสต็อก เช่น ชดเชยค่าเก็บสต็อก ชดเชยค่าส่วนต่างของราคาข้าว

ในกรณีที่ผู้ประกอบการซื้อเก็บสต็อกแล้วราคาตลาดปรับตัวลดลง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมกำลังรอนโยบายที่ชัดเจนของทีมเศรษฐกิจใหม่ สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 5% (แห้ง) ตันละ 8,100-8,500 บาท เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด ทำให้โรงสีต้องแย่งซื้อข้าวขณะที่นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า ขณะนี้ข้าวเกี่ยวสดมีความชื้นสูง มีราคาต่ำลงเหลือเพียงตันละ 6,800-7,200 บาท ส่วนข้าวแห้งยังอยู่ในระดับตันละ 8,000 บาท รัฐบาลควรขยายระยะเวลาการนำเข้ามาตรการชะลอการขายข้าว ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558 พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนด้วย

ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่า กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลราคาซื้อข้าวสารจากสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 6/2558 เป็นข้าว 10 ชนิด อาทิ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวหอมมะลิ 100% ปริมาณรวม 732,806.10 ตัน โดยให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 7 กันยายนนี้ ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2558 กระทรวงพาณิชย์จะเสนอแนวทางการระบายข้าวในสต็อกสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวน 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสียเป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน และข้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีอีก 70,000 ตัน

### มันเส้นเขมรทะลักลดราคามันไทย

นายมานัส วิรุฑ นายสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2558/2559 จากการสำรวจครั้งล่าสุดจะมีประมาณ 32.942 ล้านตัน หรือต่ำกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.99 ขณะที่ความต้องการใช้จะมีประมาณ 40 ล้านตัน แต่ถ้าเกษตรกรชุดหัวมันออกมาพร้อมกันในช่วงเดือนตุลาคม 2558-เมษายน 2559 อาจจะทำให้ราคาหัวมันลดลงต่ำกว่า กก.ละ 1.90-2 บาทได้



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 กันยายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4763

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 111.56

Ad Value: 150,606

PRValue (x3): 451,818

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปาล์ม-ยาง'ราคาร่วงหนักสต็อกถล่มชอว์รัฐจ่ายเงินตรง

ตั้งนั้นรัฐบาลควรกำหนดมาตรการ  
ออกเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการระยะสั้น  
รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าขาดและค่าขนส่ง  
ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันโดยตรง จำนวน  
6 ล้านครัวเรือน ไร่ละ 600-700 บาท  
คิดเป็นเงิน 3,000-4,000 ล้านบาท ในส่วน  
ผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลจัดทำโครงการ  
ให้สินเชื่อชะลอการขายผลผลิต ด้วยการ  
ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ประกอบการที่รับ  
ซื้อหัวมันจากเกษตรกร กก.ละ 2.50 บาท  
แต่มีเงื่อนไขให้ซื้อขั้นต่ำ/เป้งมันเก็บ  
สต็อกไว้เป็นเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เดือน  
มกราคม-พฤษภาคม 2559 เพื่อดูดซับปริมาณ  
ชีพพลายส่วนเกินที่จะออกมาพร้อมกัน  
คาดว่าดูดซับมันส่วนเกินทั้งหมด 10 ล้านตัน  
ใช้เงินปริมาณ 250 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวในวงการค้ามันเปิดเผยว่า  
ช่วงวิกฤตของราคาหัวมันสดจะเกิดขึ้นใน  
ไตรมาสแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลา  
เดียวกันกับที่หัวมันสดของกัมพูชาออกสู่ตลาด  
โดยในปีที่ผ่านมามีการคาดการณ์กันว่า  
กัมพูชามีผลผลิตมันสำปะหลังถึง 10-11  
ล้านตัน ส่วนใหญ่ถูกส่งเข้ามาในไทยเพื่อ  
ขายเป็นมันเส้นส่งออกไปยังจีนอีกต่อหนึ่ง  
“มันเส้นเขมรที่ทะลักเข้ามามีผลต่อราคา  
หัวมันสดของไทยโดยตรง โดยปีที่ผ่านมา  
บางช่วงราคาหัวมันสดของไทยเคยร่วง  
ลงมาถึง 1.80 บาท ปีนี้คาดการณ์กันว่า  
มันเขมรจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 20-30%  
หรือมากเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับ  
ถูกจีนกดราคาจากสาเหตุผู้ส่งออกของไทย  
บางรายซื้อมันเส้นคุณภาพต่ำ (ตาดสด)  
มาส่งออก แต่ปีนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินหยวน  
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยผู้ซื้อในจีนเริ่มส่ง  
สัญญาณขอให้ผู้ส่งออกไทยลดราคาขาย  
มันเส้นลง” แหล่งข่าวกล่าว

## ยางร่วงหนักเหลือ 40 บาท/กก.

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงาน  
สถานการณ์ราคายางเข้ามาว่า ราคายาง  
ที่ผ่านมาได้ขยับขึ้นสูงสุดในวันที่ 2 มิถุนายน  
2558 โดยนำยางสด ณ หน้าโรงงานใน  
ภาคใต้อยู่ที่ กก.ละ 61 บาท เนื่องจาก  
องค์การศึกษาระหว่างประเทศ (IRSG)  
รายงาน ว่า ผลผลิตยางปี 2557 ใกล้เคียง

กับความต้องการใช้มาก หลังจากตกลง  
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 ในขณะที่ผลผลิต  
ในช่วงดังกล่าวมีน้อยกว่าปรากฏการณ์  
เอลนีโญ ฝนแล้งยาวนาน รวมทั้งราคา  
น้ำมันขยับตัวสูงขึ้น

หลังจากนั้นราคายางภายในประเทศ  
ก็ได้ตกลงมาตลอด เนื่องจากราคาน้ำมัน  
ในตลาดโลกลดต่ำลง จากการที่อิหร่าน  
จะผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดต่างประเทศได้  
อีกครั้งช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ หลังได้ข้อยุติ  
ข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจ  
อีกทั้งองค์การศึกษาระหว่างประเทศ  
(IRSG) ระบุว่า ผลผลิตยางธรรมชาติในปี 2558  
จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.4 หรืออยู่ที่ 12.60  
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 12.07 ล้านตัน  
“มากกว่า” ความต้องการเพิ่มของโลก  
ที่จะอยู่ในระดับ 2-3% ต่อปี

ขณะเดียวกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  
โลกยังคงมีความเปราะบาง เศรษฐกิจ  
ประเทศผู้ใช้จ่ายรายใหญ่คือ จีน ยังคง  
ชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์  
ของจีนได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกเก็บ  
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งผลกระทบต่อ  
ความต้องการใช้ยาง ประกอบกับราคาน้ำมัน  
 วิกฤติบิตตันผลิตถลุงมีอย่างเทียม  
ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันยางสด  
หน้าโรงงานในภาคใต้ วันที่ 31 สิงหาคม  
ที่ผ่านมา จึงหล่นลงมาอยู่ที่ 42 บาท/กก.  
เท่านั้น

## น้ำมันปาล์มสต็อกถล่มประเทศ

นางวิวรรณ บุญยประทีปรัตน์ เลขธิการ  
สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่ง  
ประเทศไทย กล่าวว่า ราคาผลปาล์ม  
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.90-3 บาท/กก. ถือว่า  
“ราคาลดลงอย่างมาก” ประกอบกับตอนนี้  
องค์การคลังสินค้า (อคส.) ยังไม่ได้ออกมา  
รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน  
จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่เข้าร่วมโครงการ  
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์ม  
น้ำมันแห่งชาติ ส่งผลให้โรงสกัดไม่สามารถ  
รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรได้เช่นกัน

แหล่งข่าวจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ  
เปิดเผยว่า ขณะนี้สต็อกของโรงสกัดน้ำมัน  
ปาล์มดิบเต็ม ไม่สามารถระบายน้ำมันปาล์ม

ออกไปได้ เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ  
ในประเทศ (26.20 บาท) กับราคาตลาดโลก  
(มาเลเซีย 15 บาท-ผลจากราคาน้ำมันดิบ  
ลดต่ำลง) มีส่วนต่างกันถึง 11 บาท/กก.  
โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทก็อยู่ในภาวะ  
สต็อกเต็มเช่นกัน จนต้องลดราคาจำหน่าย  
ลงมา ล่าสุดประมาณการกันว่า สต็อก  
น้ำมันปาล์มในประเทศตอนนี้จะมีอยู่  
ไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัน ส่งผลกระทบต่อ  
ถึงราคาผลปาล์มจะต้องร่วงลงมาอีก

“กก.ปาล์มกำหนดให้โรงสกัดซื้อผลปาล์ม  
จากเกษตรกรที่ราคา 4.20 บาท/กก. และ  
อคส.จะออกมาซื้อน้ำมันปาล์มดิบจาก  
โรงสกัดจำนวน 200,000 ตัน ในราคา  
26.20 บาท/กก. แต่จนบัดนี้ อคส.ก็ยัง  
ไม่ออกมาซื้อ โดยอ้างว่าเอกสารของ  
เกษตรกรที่ขายผลปาล์ม 4.20 บาท  
ให้โรงสกัดไม่ครบถ้วน ซื้อไม่ได้ กลายเป็น  
ปัญหาการค้างชำระเบี้ยปฏิบัติ โรงสกัด  
ก็ไม่มีสภาพคล่องเลยต้องแบกสต็อกจนล้น  
สุดท้ายจึงส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มของ  
เกษตรกร ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะรัฐบาลเอง  
ไปปิดเป็นราคาตลาดภายใน แกรมตอนนี้  
ยังมีน้ำมันปาล์มเถื่อนที่ราคาต่ำกว่าไทย  
ถึง 10 บาท ทะลักเข้ามาในประเทศด้วย”  
แหล่งข่าวกล่าว

## รายได้เกษตรกรติดลบ -15.6%

ด้านนายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการ  
สำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า  
จากตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน  
กรกฎาคม 2558 พบว่า ผลจากราคาสินค้า  
เกษตรที่ลดลงและผลผลิตทางการเกษตร  
ที่หดตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ภาคเกษตร  
ลดลง 15.6% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน  
และได้บันทึกความเชื่อมั่นของประชาชน  
โดยเฉพาะภาคการเกษตรค่อนข้างมาก  
ถือเป็นสาเหตุให้ “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่”  
ของรัฐบาลต้องพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่  
กลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้เดือนกรกฎาคม ราคาสินค้าเกษตร  
ติดลบ 6.3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  
หลัก ๆ มาจากการหดตัวของราคายาง  
ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 กันยายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4763

หน้า: 1 (บนซ้าย), 13

Col.Inch: 111.56

Ad Value: 150,606

PRValue (x3): 451,818

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปาล์ม-ยาง'ราคาร่วงหนักสต็อกกลั่นขอรื้อจายเงินตรง

และราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ขณะที่  
ด้านผลผลิตทางการเกษตรหดตัว 9.9%  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นไปตามการ  
หดตัวของผลผลิตข้าวนาปรังที่มีการลด  
พื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายของรัฐบาล  
จากปัญหาภัยแล้ง “ความเชื่อมั่นด้าน  
ราคาสินค้าเกษตรขณะนี้เ็นลบ แต่หาก  
มองไปข้างหน้าก็ต้องจับตาดูว่า เงินจาก  
กองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดใหม่  
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จะเป็นตัวช่วยให้  
รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวขึ้นหรือไม่”  
นายดอนกล่าว

# ชาวประมงพื้นบ้านชุมพรวอนคสช.ทบทวน'ม.44'

กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก เมืองชุมพรเดือดร้อนหนัก วอนรัฐบาล ชะลอ-ทบทวนบังคับใช้ ม.44 คุมการทำประมง พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยชาวประมงปรับตัว เน้นรับฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดชุมพร ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่ศาลาประชาคมหมู่ 2 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางรับมือกรณีรัฐบาลจะใช้มาตรา 44 ควบคุมการทำประมงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่ 3 สมาคมประมงพื้นบ้าน คือ สมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร สมาคมอวนซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร และสมาคมประมงปากน้ำชุมพร ก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการใช้ ม.44 เช่นกัน

นายเสื่อ ลำนำไทย ประธานโครงการเกษตรสีน้ำเงินภาคใต้และประมงชายฝั่ง

หาดทรายรี กล่าวว่า มาตรา 44 ที่จะบังคับใช้ในการประมงส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่ทำมาหากินในคลองและตามชายฝั่งที่มีอาชีพประมงเป็นหลักอย่างเดียว จึงขอความเห็นใจรัฐบาล 3 ข้อคือ 1.ขอให้ชะลอการบังคับใช้ ม.44 เกี่ยวกับการทำประมงไว้ก่อน 2.ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำประชาพิจารณ์รับฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน และ 3.จัดสรรงบประมาณมาใช้เป็นกองทุนช่วยชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก และหาแนวทางติดตั้งไมโครชิปที่เรือทุกลำ เพื่อตรวจสอบว่าเรือลำใดทำผิดกฎหมายอย่างไร

นางวรรณ แสงสว่าง ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า ชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่รัฐบาลกลับออกกฎหมายแล้วบังคับใช้ทันที ทำให้ทุกคนไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน บางวันก็มีการคุกคามกันเหมือนกองโจร นำเรือมาตระเวนเก็บเครื่องมือทำประมงไปต่อหน้าต่อตา แถมน้ำยังมีโทษปรับตั้งแต่

1-5 แสนบาทอีก ชาวประมงที่หาเช้ากินค่ำโดยเรือลำเล็ก ๆ นั่งได้แค่ 1-2 คน มีรายได้เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท จะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าปรับ ทำไม่จึงไม่ส่งคนลงมาดูวิถีชีวิตของชาวประมงก่อนว่าเป็นอยู่กันอย่างไร

“ขอเรียกร้องให้ยุติการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปจับกันกลางทะเล แล้วประสานกับเทศบาล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน แต่ถ้าให้หยุดทำประมงเลยรัฐบาลต้องเข้ามารับผิดชอบค่าเครื่องมือที่ยึดจากพวกเราไป แม้แต่บางคนที่ใช้แค่แผ่นโฟมขนาดใหญ่ออกไปจับกุ้ง หอย ปู ปลา ตามชายฝั่ง ยังถูกไล่จับด้วย พวกตนเคยยื่นหนังสือถึงจังหวัดชุมพรแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ จึงขอให้ คสช.ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาปรับทราบปัญหาด้วย” นางวรรณกล่าว

ด้านนายธำรง พันธุ์เล็ก อดีตนายกสมาคมประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร กล่าวว่า ชาวประมงไม่สามารถยอมรับมาตรา 44



ประมงพื้นบ้านชุมพรอ่วม - เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรที่นั่งได้ 1-2 คน และแผ่นโฟมขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านใช้ออกไปจับกุ้ง หอย ปู ปลาตามชายฝั่ง ซึ่งชาวบ้านระบุว่ายังถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจากการบังคับใช้มาตรา 44

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 3 - อาทิตย์ 6 กันยายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4763

หน้า: 25(ล่างขวา)

Col.Inch: 66.69

Ad Value: 90,031.50

PRValue (x3): 270,094.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวประมงพื้นบ้านชุมพรวอนคสช.ทบทวน'ม.44'

ที่ออกมาได้ เช่น การห้ามเรือทำประมง  
ในรัศมี 6 ไมล์ทะเล ทำให้เรือขนาดเล็ก  
ไม่สามารถออกไปไกลกว่า 6 ไมล์ทะเลได้  
ส่วนเรือวนลากกับเรือวนดำที่มีอยู่มาก  
ก็ได้รับผลกระทบจากประกาศที่ออกมาว่า  
เรือทุกลำต้องออกจับปลาในวันที่ 1-3 วันที่  
11-13 และวันที่ 21-23 ของทุกเดือน  
เรือทุกลำจะต้องจอดเทียบท่าหมด ขณะที่  
เรือทุกลำต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกเรือทุกวัน  
หากรัฐบาลไม่ทบทวนเรื่องนี้จะมีเรือประมง  
พื้นบ้านในปากน้ำชุมพรกว่า 80% หรือไม่ต่ำกว่า  
500 ลำที่ต้องจอดเทียบท่า ซึ่งลูกเรือ  
ประมงจะอยู่กันอย่างไร

นายโกศล ฐรมะสุวรรณ เลขาธิการ  
สมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร  
กล่าวว่า ศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำ  
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กำหนดค่า  
ของ Maximum Sustainable Yield (MSY)  
หรือ จุดสูงสุดของการทำการประมงอย่าง  
ยั่งยืน และลดจำนวนวัน จำนวนเรือ และ  
ลดเครื่องมือจับปลา ยิ่งทำให้ชาวประมง  
พื้นบ้านเดือดร้อนมาก อีกทั้งค่า MSY  
ยังกำหนดให้ทำประมงได้ปีละ 275 วัน  
ทั้งที่จริง ๆ ทำประมงได้ไม่เกินปีละ  
180 วันเท่านั้น เพราะช่วงมรสุมหรือช่วง  
ประกาศปิดอ่าวก็ออกเรือไม่ได้ แคมยัง  
ให้หยุดประจำเดือนเดือนละ 5 วัน  
รวมเป็นปีละ 60 วันอีก อยากให้รัฐบาล  
คิดใหม่และฟังเสียงของชาวประมงที่แท้  
จริงด้วย

# ไทยขอเลื่อนแจ้งไอยูยู 7วัน-ตั้งทูต'วีรชัย'หัวหน้าทีม

ไทยขอเลื่อนส่งข้อมูลไอยูยู พร้อมตั้ง "วีรชัย พลาศรัย" เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเจรจา

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้สั่งการให้กรมประมงไปดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประมงและกฎหมายเกี่ยวกับประมงไทย เพื่อรองรับการตอบปัญหาเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยู ตามที่ต้องส่งให้สหภาพยุโรปหรืออียูพิจารณาในวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา แต่ได้ขอเลื่อนการส่งข้อมูลออกไป 1 สัปดาห์

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวในระหว่างการประชุมผู้บริหารว่า ที่ผ่านมามีส่วนตัวไม่รู้ว่าเรื่องการแก้ปัญหานี้ไปเหลือไอยูยูคืบหน้ามากน้อย หรือเป็นที่

พอใจของอียูหรือไม่ แต่เท่าที่ประเมินความต้องการ คำหวังดีของอียูต่อการทำประมงไทย มีใน 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.กฎหมายประมงไทยไม่ตีพอสไม่ เป็นสากล และ 2.แผนทำประมงของไทย ต้องมีความชัดเจน มีความยั่งยืนในการทำประมง หากไทยมีความชัดเจน ก็สามารถชี้แจงรายละเอียดกับอียูได้

"สิ่งที่ต้องเน้นดำเนินการให้เกิดความชัดเจนคือ แผนปฏิบัติการประมงของชาติ หากแผนตีปัญหาจะหมดไป แต่ปัจจุบันประมงไทยไม่มีแผนชัดเจน ทกวันนี้ทำแผนแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคิดไม่จบ ดังนั้นการทำแผน ต้องมีการให้เกิดสมดุลระหว่างคนจับและปลา แม้วันนี้ทุกอย่าง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือศปมผ.จะเอาไปดูแลทั้งหมด กรมประมงต้องเตรียมตัว เพราะหากมีการซักถามปัญหาต่างๆ ที่สุด ศปมผ.ก็ต้องสอบถามมาที่กรมประมง จะตอบเค้าได้ไม่ไม่กี่วัน มีมอบข่าวประมงจะเข้าพบรัฐบาลแล้ว"

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวต่อว่า เรื่องไอยูยูให้

กรมประมงตรวจสอบแผนระดับชาติ (NPOA-IUU) ให้เสร็จโดย เร็วก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดความคืบหน้าและทบทวนเรื่องขอแรงงานในภาคประมงที่ต้องรายงานหรือวางระบบ และต้องให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการเจรจา และการร่วมคณะที่เดินทางไปเจรจากับอียู ต้องเตรียมตัวให้พร้อม บุคลากรประมงให้มอบหมายผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาไปทำงาน

"การเจรจากับอียูอย่าให้เหมือนเวลาที่ทำงานในประเทศ ผมสอบถามรายละเอียดของการแก้ปัญหาไอยูยู คุณวราภรณ์(รองอธิบดีกรมประมง) ถามหลายต่อหลายรอบ ก็ตอบไม่เหมือนกันถามครั้งแรกบอกแผนเสร็จเกือบแล้ว พอถามอีกครั้งก็บอกว่าไม่เสร็จ บอกตรงๆ ผมมอง ดังนั้นการเดินทางเพื่อแก้ปัญหาเพื่อปลดใบเหลืองไอยูยูต้องเอาคนที่มีความสามารถ และมีความชัดเจนในข้อมูลไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้ตั้ง นายวีรชัย

พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเจรจา จึงน่าจะไม่มีปัญหาเมื่อถึงเวลาที่ต้องชี้แจงและเจรจากับอียู" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ได้รายงานต่อพล.อ.ฉัตรชัย ในเรื่องสิ่งที่ไทยยังต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานอียู มี 4 เรื่อง คือ 1.กฎหมายไทยต้องมีความเป็นสากล และมีการลงโทษที่เหมาะสม 2.ต้องปรับปรุงแผนระดับชาติเกี่ยวกับการประมงไทย 3.ให้ตรวจติดตามเรือและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และ 4.สินค้าจากการทำประมงของประเทศไทยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานและข้อห่วงกังวลต่างๆ ของอียูแล้ว เตรียมจะเสนอรายงานทั้งหมดที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาทั้งหมดให้อียูพิจารณาอีก 7 วัน จากกำหนดการเดิมที่จะส่งรายงานคือ 31 ส.ค.2558

## สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ภัยแล้ง 5 ล้านไร่



การประชุมวางแผนงาน



ก่อสร้างพายุทดน้ำ



ก่อสร้างโครงการชลประทาน



นายไอลพาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ให้เกิดผลสำเร็จอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด ด้วย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนนั้น

นับเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) เป็นตัวแทนของชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และค่าจ้างแรงงานโดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่เดือน ก.พ. และสิ้นสุดการดำเนินงานเดือน มิ.ย. 2558 และมีการบูรณาการภาครัฐ 3 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย



รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การบริหารโครงการมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ มีชุมชนที่เสนอขอร่วมโครงการรวม 6,598 โครงการ แบ่งตามลักษณะกิจกรรม คือ การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร

เป็นแรงงานและครัวเรือนเกษตรกรที่

ได้รับมีจำนวนเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน 931,514 ราย ได้แรงงาน 4,510,751 แรง และมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 2,753,383 ครัวเรือน ที่สำคัญการดำเนินโครงการนี้ ก่อให้เกิดผลจากการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถช่วยรองรับพื้นที่การเกษตรได้ทั้งหมด 5,279,538 ไร่ กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อ



ใช้แรงงานก่อสร้างอาคารประกอบระบบชลประทาน

สร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวม จำนวน 238,137,788 บาท กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 32,625 ตัน

เกิดลานตากผลผลิตการเกษตร จำนวน 1,360 ลาน ขนาดรวม 567,695 ตารางเมตร และสามารถรองรับผลผลิตสดได้ 1,638,607 ตัน และกิจกรรมการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร เกิดศูนย์จัดการศัตรูพืช จำนวน 131 ศูนย์ สามารถรองรับการจัดการศัตรูพืชได้ 91,700 ไร่ และเกิดโรงเรือนรวบรวม/คัดแยก/บรรจุผลผลิตเกษตร จำนวน 144 แห่ง รองรับผลผลิตเกษตรได้ 15,000 ตัน

นับได้ว่าโครงการสร้างรายได้ฯ นอกจากจะเป็นโครงการที่ช่วยกักตุนภัยแล้งแล้ว ยังช่วยบรรเทาแก้ปัญหาระบบการผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดงานในชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเห็นได้ชัด และเป็นรูปธรรมอีกด้วย.

# น้ำป่าสักระบุรีหนึ่ง ปลากะชังน็อกน้ำ

นายนิกร ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.นาโง้ง อ.เมือง จ.สระบุรี ผู้เลี้ยงปลาที่บ่อบำบัดในกระชังในลำน้ำป่าสักจำนวน 60 กระชัง มีปลากะชังละ 1,500 ตัว ซึ่งสามารถนำออกขายในวันที่ 5-6 กันยายนนี้แล้ว ต้องประสบปัญหาเกิดอาการปลาขาดออกซิเจน ลอยคอในกระชังตายไปแล้วก็หลายตัว และทำท่ากำลังจะตายอีกหลายตัว จึงได้แจ้งทางประมงจังหวัดตรวจสอบ

นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี ได้ประสานแจ้งไปยังศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดสระบุรี มาตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำ ในแม่น้ำป่าสักสระบุรี 5 จุด ใน อ.เสาไห้ เมือง เฉลิมพระเกียรติ แก่งคอย และวังม่วง ไปตรวจวิเคราะห์ ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากในช่วงนี้น้ำในแม่น้ำป่าสักหยุดนิ่ง ไม่มีไหลเคลื่อนตัว เพราะเขื่อนพระรามหกปิด ประกอบกับพื้นที่น้ำเกิดการหมักหมมมานาน ไม่หมุนเวียน จนเกิดก๊าซ ทำให้ปลาในกระชังขาดออกซิเจน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังช่วยกันเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ช่วยกันฉีดสเปรย์ในกระชัง ให้น้ำในกระชังได้ออกซิเจนถ่ายเท


## ● กรมตรวจบัญชีดำเนินการจัดชั้นสหกรณ์ ●

### จัดมาตรการต้นมาตรฐานสหกรณ์ไทย

นางนฤมล พนาวงค์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยว่า จากการทำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดชั้นสหกรณ์ 7 ประเภทคือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน รวม 8,188 แห่ง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ กลุ่มต้องแก้ไข กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก/ต้องเลิกตามกฎหมาย และกลุ่มสหกรณ์ตั้งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีตามชั้นสหกรณ์ พบว่ามีสหกรณ์กลุ่มดี ประมาณ 2,656 สหกรณ์ คิดเป็น 37% ของสหกรณ์ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีสหกรณ์กลุ่มพอใช้ซึ่งดำเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์นำเงินไปลงทุน จัดสรรที่ดินหรือสร้างเคหสถานส่วนกลุ่มสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข จะมีข้อบกพร่องและระบบควบคุมภายในที่ไม่ดี ซึ่งกรมฯจะเข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังมีแผนติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสหกรณ์ทุกประเภทอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีกว่า 2,038 แห่งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำอีก เนื่องจากธุรกิจการเงินมีความเสี่ยงสูง ทั้งยังมีผลกระทบค่อนข้างแรงและค่อนข้างมากต่อสมาชิก ปัจจุบันธุรกิจสหกรณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีภาครัฐจำนวน 700 คน และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 800 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีให้มีความแข็งแกร่ง.



“บุญ” เข้าเวร โลกข่าว ประจำวัน พุธที่ 3 กันยายน 2558 ..... ■ กระทรวง



## โลกข่าว ตัวทุกซ์

เกษตรและสหกรณ์ได้รัฐมนตรีใหม่เลือดเนื้อเชื้อไข ท.ทหาร ระดับ นายพล ผ่านโรงเรียนเสนาธิการมาแล้ว ย่อมรู้ดีเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ ยุทธการ บุญ โอบอกเตือนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ก๊วยแล้งยังไม่จบ ..... ■ สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่ง เขื่อนภูมิพล, สิริกิติ์, แควน้อย บำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ที่หล่อเลี้ยงลุ่มเจ้าพระยา ยังเก็บน้ำได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 500 ล้านคิว ถ้าจะให้มีน้ำใช้ทั้งอุปโภค บริโภค รักษา ระบบนิเวศ ผลักไล่น้ำเค็ม และมีพอสำหรับทำการเกษตร เขื่อนทั้ง 4 แห่งต้องมีปริมาณน้ำใช้การได้ 7,000-8,000 ล้านคิว แต่ปัจจุบันเพิ่งเก็บได้แค่ 1,800 ล้านคิวนิดๆ เท่านั้นเอง ฉะนั้นก็ต้องสงสัยว่า ถุดูฝนจากลา แล้งเที่ยวหน้าจะสาหัสขนาดไหน..... ■ แม้แต่ ไชยวิทย์ บัวงาม สมาชิกสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี ยังต้องรีบบอกชาวบ้าน “นับจากนี้ไปมีแนวโน้มเราคงไม่ได้ทำนาปรังกันแล้ว และชีวิตชาวนากำลังเปลี่ยนไป ต่อไปนี้ไม่มีรายได้จากการทำนาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่ต้องรอให้ภาครัฐออกมาประกาศ ต่อไปนี้ประเทศไทยจะแล้งมาก และมีระยะเวลานานขึ้นทุกปี ถ้าไม่มองอาชีพเสริมช่วยตัวเอง มัวแต่รอความช่วยเหลือต้องแบ่แบ่ๆ เพราะแต่ละรัฐบาลนโยบายไม่ต่อเนื่อง”..... ■ ขนาดผู้นำเกษตรกรยังรู้แล้วข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าใจสถานการณ์ใหม่ เลยต้องบอกเตือนแต่เนิ่นๆ ให้รีบวางแผนเสียแต่วันนี้ อย่าให้เหมือนแล้งที่แล้ว เพิ่งจะมางัวเงียรู้สิกรู้สาตอนไฟไหม้บ้านไปครึ่งหลังแล้ว จะให้ชาวบ้านทำอะไรปลูกพืชใช้น้ำน้อย กรุณาบอกให้ชัดๆ ด้วย มันคือพืชชนิดไหน พื้นที่ไหนเหมาะจะปลูกอะไร ถึงจะได้ราคาดี พอเหมาะในการดำรงชีวิตของเกษตรกรด้วย ไม่ใช่สักแต่แนะนำตามสคริปต์ บอกให้ปลูกกันแบบเหวี่ยงแห ผลผลิตล้มตลาคด ขายไม่ได้ราคา อย่าให้มีอีกก็แล้วกัน.

**บุญ**

# “บิ๊กป้อม”ยกทีมฝ่ายมั่นคงบินไปจีน

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - “ประวิตร” ยกทีมฝ่ายความมั่นคงเยือนจีนพบ นายกฯ จีน-ผู้นำทหารกระชับความสัมพันธ์ ระบุพร้อมติดตามความคืบหน้าชายข้าม-ยางพารา ที่จีนชะงักซื้อจากไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (2 ก.ย.) ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ว่าที่ เลขาธิการสภ.คสช. คนใหม่ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย. 58 ตามคำเชิญของรัฐบาลจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ คณะจะเข้าไปร่วมงานพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาส 70 ปี ชัยชนะแห่งสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของประชาชนจีน และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์แห่งโลกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ก่อน

ออกเดินทางว่า การเดินทางในครั้งนี้นั้น จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีของจีน และผู้นำทางทหารของจีน ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีน เพื่อพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังไปดูเรื่องการค้าชายข้ามที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่เราได้ติดต่อประสานงานไปแล้ว แต่ทางจีนยังไม่ยอม เพราะก่อนหน้านี้ทางจีนตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ซึ่งทางการจีนได้ลงนามในสัญญาไปบางส่วนแล้ว ตลอดจนจนถึงงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมด้วย ■

## “พาณิชย์” รับสภาพ ตันราคาปาล์มไม่ได้

กล่อมชาวสวนยอมขายต่ำกว่าโลละ4.20บ.



# “พาณิชย์” รับสภาพตันราคาปาล์มไม่ได้ กล่อมชาวสวนยอมขายต่ำกว่าโลละ4.20บาท

ASTVผู้จัดการรายวัน - “พาณิชย์” ยอมรับซื้อผลปาล์มดิบที่โลละ 4.20 บาท ไม่ได้ หลังราคาตลาดโลกดิ่งหนัก กลุ่มเกษตรกรทบทวนราคาซื้อใหม่ ต้องต่ำกว่าเดิม ชี้ดล้นให้สรุปผลภายในวันที่ 7 ก.ย.นี้ ส่วนการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แลนตัน ให้ปรับลดราคาลงเช่น

เดียวกัน จับตาชาวสวนปาล์มดำเนินการอย่างไรต่อ หลังซื้อเรียกร้องถูกกว่า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร โรงกลั่น โรง

สกัด วานนี้ (2 ก.ย.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มเกษตรกรไปหารือเรื่องการปรับราคาซื้อผลปาล์ม เปรอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ใหม่ จากเดิมที่กำหนดราคาซื้อ กิโลกรัม (กก.) ละ 4.20 บาท เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับลดลงอย่างมาก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียเหลือ กก.ละ 15 บาทเท่านั้น ในขณะที่การกำหนดราคาซื้อผลปาล์มขณะนั้นราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียอยู่ที่ กก.ละ 22 บาท

ทั้งนี้ ผลการหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับราคาซื้อผลปาล์ม

ดิบใหม่ ให้นำกลับมาเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 7 ก.ย. โดยราคาอาจจะต้องปรับลดลงบ้าง เพราะราคาตลาดโลกปรับตัวลดลง

ส่วนราคาซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แลนตัน เพื่ออุตสาหกรรมที่ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อจากโรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการในราคา กก.ละ 26.20 บาท ก็ต้องปรับลดลงตามผลปาล์มดิบด้วย ส่วนจะเป็นเท่าไร ต้องรอข้อสรุปจากกลุ่มเกษตรกรก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงสัดส่วนน้ำมันปาล์มดิบที่มีปริมาณมากถึง 4 แลนตันในปัจจุบัน โดยพบว่า

ปริมาณเสต็อกน้ำมันปาล์มที่มากกว่าระดับปกติ 2 แสนตัน เนื่องจากไม่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ เพราะราคาในไทยสูงกว่าราคาต่างประเทศ ทำให้ปริมาณจากเดิมที่ส่งออกอยู่ 1.5 แสนตัน จึงไม่ได้ส่งออก จึงทำให้สต็อกกลับมา

นางอภิรดี กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเดินทางโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยให้รวมกลุ่มเพื่อดูแลผลผลิตแบบครบวงจร เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการในการรับซื้อผลผลิต เบื้องต้นจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ คือ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.กระบี่

ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เพื่อนำผลปาล์มมาขายให้แก่โรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหภายใน 10 วัน ก็สามารถรับซื้อได้ สอดคล้องผลสรุปของราคาซื้อขายใหม่

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ และขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หลังจากถูกโรงงานสกัดและลานเทไม่รับซื้อผลปาล์มตามราคาประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ 4.20 บาท/กก. โดยให้เวลา 15 วัน หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนัดชุมนุมต่อไป ซึ่งคงต้องติดตามดูว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์มีมติให้ปรับลดราคาซื้อขายผลปาล์มในครั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ■